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 3 ปีกว่าที่ทีมงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นท่ี ได้จัดเวทีสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและ 

ทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ โดยหวังให้นักการเมืองในพื้นที ่

ได้แลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกร่วมกัน  และน�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาเป็น 

แนวทางการท�างานในจังหวัดชายแดนใต้  รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างนักการเมือง

 จากต่างพรรค  ตลอดจนสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างนักการเมืองและ 

ประชาชน ข้าราชการพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือ 

ในการแปลงเปลี่ยนพื้นท่ีที่มีความขัดแย้งยืดเยื้อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนจากการจัด 

เวทีสานเสวนากับนักการเมืองในจังหวัดชายแดนใต้ ทีมงานเห็นว่า ประสบการณ ์

การท�างานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  น่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

รวมถึงคนที่สนใจติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ไม่มากก็น้อย  

จึงได้ถอดประสบการณ์และรวบรวมข้อเสนอที่ได้จากวงสานเสวนานักการเมืองทั้ง  

22 ครั้ง ออกมาเป็นผลงานเล่มนี้
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 ทีมงานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติชายแดนใต้  

และคณาจารย์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

สื่อมวลชนในพื้นท่ี ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดเวทีสานเสวนานักการเมือง 

ชายแดนใต้ และขอขอบคุณนักการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด และนักการเมือง 

ระดับชาติทั้งสังกัดพรรคการเมือง และไม่สังกัดพรรคการเมือง ที่เข้าร่วมเวที 

สานเสวนาจนได้ข้อเสนอน�าสู่สาธารณชน และได้ถูกน�ามารวบรวมเป็นผลงานเล่มนี้  

20 มีนาคม 2558
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 ในเดือนธันวาคมปี 2554 ถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและ 
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดพื้นที่ให้แก่นักการเมืองในจังหวัดชายแดนใต้  
เพ่ือร่วมกันหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ 
ประชาชน และมีความเข้าใจในปัญหาเป็นอย่างดี การพูดคุยที่เริ่มด�าเนินมากว่า 3 ปี  
จนถึงวันนี้ได้ด�าเนินการจัดเวทีสานเสวนามาแล้ว 22 ครั้ง  ซึ่งในการพูดคุยแต่ละครั้ง 
ได้มีการสรุปเป็นข้อเสนอไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การ 
แก้ไขปัญหา นอกจากน้ียังมีสื่อมวลชน ซ่ึงคอยท�าหน้าที่เผยแพร่ผลการพูดคุยไปสู่ 
สาธารณชน และยังได้ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สาธารณชน 
เห็นถึงความส�าคัญของบทบาทนักการเมืองในพ้ืนที่ รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจ 
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้เห็นการท�าหน้าที่ของนักการเมืองที่ตัวเองได้เลือกมา 
เป็นตัวแทน  ในการน�าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น 

  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาจึงเห็นควรที่จะท�าการถอดบทเรียน 
และรวบรวมข้อเสนอจากการสานเสวนาท้ังหมด 22 ครั้ง  เพ่ือประโยชน์ของการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมความเห็น การรับฟัง และการหาทางออก 
จากปัญหาร่วมกันต่อไป ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถ่ินในระดับจังหวัดและ 
ระดบัชาตทิัง้สงักดัพรรคการเมอืงและไม่สงักดัพรรคการเมอืง มปูีมหลงัทีแ่ตกต่างกนั  
ความเห็นของพวกเขาน่าจะมีส่วนช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจศึกษา 
ปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ในที่น้ี ขอน�าเสนอ 
บทเรียนจากการสานเสวนา  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
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 ในการเปิดพื้นท่ีให้นักการเมืองแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน  
ทีมงานสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ของสถาบันฯ ได้ก�าหนดบทบาทของตัวเองไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่า เป็นเพียงผู้อ�านวย 
ความสะดวกในการจดัเวท ีและเป็นผูบ้นัทกึและสรปุประเดน็จากวงสานเสวนาเท่านัน้  
หมายความว่าเนื้อหาเป็นของนักการเมืองที่เข้าร่วม นอกจากนี้ทีมงานของสถาบันฯ  
ยังได้ช่วยจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการสานเสวนา และการเชิญสื่อมวลชน  
รวมทั้งน�าข้อเสนอแนะจากวงสานเสวนาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียทุกครั้ง ที่ส�าคัญ 
ยงัได้ท�าหน้าทีเ่ป็นสะพานเช่ือมโยงกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ศนูย์อ�านวยการบรหิาร 
จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า  
(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) เป็นต้น   

 ส�าหรับผู้เข้าร่วมในช่วงปีแรก เวทีได้ให้ความส�าคัญกับนักการเมือง 
ระดับชาติ เนื่องจากเห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรืออดีต ส.ส. เป็น 
ตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ และรับรู้ปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด น่าจะน�าเสนอ 
ปัญหาและทางออกต่อสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดี แต่ภายหลังการยุบสภาผู้แทน 
ราษฎรในปี พ.ศ.2556 เวทีได้เชิญผู้เข้าร่วมที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด  
ได้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี เป็นต้น เข้าร่วมด้วย ซ่ึง 
จ�านวนผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 10-25 คน 

 มีการสานเสวนาประมาณสองเดือนครั้ง โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้ก�าหนดวัน  
เวลา  และสถานที่ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้งสามจังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา  

1
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และนราธิวาส เวทีสานเสวนาจะเริ่มในช่วงเช้าเวลา 9.30-12.00 น. หลังจากนั้น 
จะรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในช่วงเวลาเท่ียงน้ัน ทีมงานของสถาบันฯ จะน�า 
ประเด็นที่บันทึกไว้ทั้งหมดมาเขียนเป็นรายงาน และน�าเสนอต่อผู้เข้าร่วม เพื่อ 
ตรวจทานความถูกต้อง หลังจากแก้ไขและเห็นชอบรายงานแล้ว ในช่วงเวลา  
13.00-14.00 น. ตัวแทนจากเวทีสานเสวนาจะน�าเสนอรายงานต่อสื่อมวลชน และ 
ทีมงานจะน�ารายงานเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย 

 ในบางครั้งหากทีมงานเห็นว่าประเด็นบางประเด็น น่าจะน�าไปพิจารณา 
ได้ทันที ก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย หรือหากมีโอกาสพบปะกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะน�ารายงานพร้อมข้อเสนอไปมอบให้แก่หน่วยงานเหล่านี้  

 ในส่วนของเนื้อหาที่น�ามาพูดคุยกันในวงสานเสวนาน้ัน มีลักษณะท่ี 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมาจากผู้เข้าร่วม ประเด็นท่ีหยิบยกน�ามาคุย 
จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง ผลกระทบจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ข้อกังวลใจของประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ัง 
นโยบายที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ เป็นต้น นักการเมืองท่ีเข้าร่วมเป็นผู้ 
ตั้งประเด็น ส่วนทีมงานของสถาบันฯ จะคอยค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง และ 
คอยเชิญผู้เข้าร่วมได้แสดงและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างทั่วถึง รวมทั้งคอยก�ากับ 
เวลาด้วย   

 ความน่าสนใจของการเปิดพ้ืนที่ให้มีการสานเสวนาระหว่างนักการเมือง 
ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน นั้น นอกจากจะต้องอดทนฟังความเห็นต่างแล้ว ผู้เข้า 
ร่วมจะได้มุมมองที่หลากหลายขึ้น และมีส่วนร่วมคิดและร่วมขับเคล่ือนในประเด็น 
ที่เวทีการสานเสวนาได้หยิบยกข้ึนมาพิจารณา โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมจะรู้สึกว่าตน 
เป็นเจ้าของเวทีและประเด็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ที่น�าเสนอในนาม 
ของเวที ทั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน การสานเสวนาท่ีมีความ 
ยืดหยุ่นและการรับฟังซึ่งกันและกัน อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เวทีสานเสวนา 
ระหว่างนักการเมือง มีความคงทนและด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องได้ 3 ปีกว่าแล้ว 
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 ความร่วมมือกันของนักการเมืองในพื้นที่ มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายที่มาจากการสดับตรับฟังประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้นกว่าท่ีจะฟังแต่เสียงของ 
ผู้น�าพรรคที่อยู่ในส่วนกลางดังเช่นที่ผ่านมา ซ่ึงในทางทฤษฎีการแปลงเปล่ียนความ 
ขัดแย้ง (Lederach, Moral Imagination: 2006 และฉบับภาษาไทย, พลังธรรม 
แห่งจินตนาการ: 2555) ได้ให้ความส�าคัญแก่การสร้างกลุ่มบุคคลจ�านวนน้อยที่เป็น 
เหมือนแป้งเชื้อ (yeast) เมื่อมาร่วมมือกันสานสัมพันธ์ข้ามขีดแบ่งแล้ว อาจสร้าง 
พลังการแปลงเปลี่ยนส�าหรับคนหมู่มากที่เป็นเหมือนแป้งมวลได้ เวทีสานเสวนา 
นักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้จึงเป็นโอกาสให้นักการเมืองที่มีความแตกต่างกัน  
แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากความรุนแรง ได้ก้าว 
ข้ามเส้นแบ่งความเป็นพรรค โดยอาศัยการรับฟัง และการแลกเปลี่ยนความเห็น 
ซึ่งกันและกัน และการสนทนากันฉันมิตรอย่างถ้อยทีถ้อยทีอาศัย ทั้งในห้องประชุม 
และที่โต๊ะอาหาร ในบางครั้งแม้ว่าเวทีสานเสวนาจะจบลง แต่ผู้เข้าร่วมหลายคนก็ยัง 
คงอยู่พูดคุยกันต่อ ในช่วงเวลา 3 ปีกว่า นักการเมืองที่เป็นตัวหลักๆ ก็ยังคงมาเข้า 
ร่วมเวทีอย่างต่อเนื่อง มีบ้างบางคนที่ได้ถอนตัวออกไป ซึ่งอาจจะเกิดจากจุดยืน 
ทางการเมือง รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองหลังมีการรัฐประหารเมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2557 หรือภารกิจส่วนตัว แต่ในเวทีก็จะมีนักการเมืองหน้าใหม่ๆ เข้ามา 
ร่วมพูดคุยอยู่เนืองๆ 

 ผลลัพธ์ในเชิงความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้สะท้อน 
ให้เห็นว่า อย่างน้อยๆ เวทีนี้ช่วยให้เกิดการสานความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ 
ระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองไม่มากก็น้อย แม้จะยังมีความเป็นพรรคการเมือง  

2
ผลลัพธ์เชิงความสัมพันธ์
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เป็นก�าแพงกั้นอยู่ แต่ในอนาคตหากเวทีนี้ยังคงด�าเนินต่อไปก็อาจจะเกิดการพูดคุย 
ข้ามพรรคการเมืองกันมากขึ้น และมีแนวโน้มในการสร้างความเป็นเครือข่ายมาก 
ขึ้นด้วย รวมทั้งอาจจะมีการสานเสวนากับฝ่ายความมั่นคงที่มีแนวความคิดแตกต่าง 
กันอยู่ และกับภาคประชาสังคม

 ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจังหวัดชายแดนใต้จะมีพื้นที่ในการสื่อสารทางสังคม 
เพิ่มมากข้ึน แต่พื้นที่ส�าหรับนักการเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลผู้ใกล้ชิดและ 
รับทราบปัญหาของประชาชนได้อย่างดีที่สุดกลุ่มหนึ่งนั้นยังมีไม่มากพอ ฉะนั้น  
วงสานเสวนานักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ จึงอาจเป็นพื้นที่ทางสังคมพื้นที่หนึ่ง 
ที่เปิดให้นักการเมืองได้แสดงออกทางความคิดและความเห็น ซึ่งการสะท้อน 
ความคิดเห็นของนักการเมืองต่างพรรคไปยังรัฐบาล น่าจะช่วยให้มีการปรับนโยบาย 
และแก้ไขปัญหาให้ได้ผลยิ่งข้ึน รวมทั้งยังสะท้อนความคิดเห็นไปยังสาธารณชน  
ซึ่งน่าจะช่วยให้มีการปรับทัศนคติของสังคมต่อปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไปใน 
ทิศทางที่ดีขึ้น และน่าจะมีส่วนช่วยสร้างความไว้วางใจกับฝ่ายข้าราชการ ซึ่งไม่ค่อย 
ไว้ใจนักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู โดยสงสัยว่านักการเมืองอาจมีความ 
เห็นใจผู้ก่อความไม่สงบ และไม่ค่อยเช่ือว่านักการเมืองจะสามารถเสนอแนะทั้ง 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ ที่จะมาช่วยรัฐแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 นอกจากจะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างนักการเมืองแล้ว เวทีนี้ยังได้ 
น�าข้อเสนอที่ได้มาจากวงสานเสวนา เปิดเผยให้กับสาธารณชนผ่านผู้สื่อข่าวท้องถิ่น 
และโซเชียลมีเดีย จากการติดตามของทีมงานพบว่า เสียงตอบรับจากประชาชน 

3
องค์ประกอบการสื่อสารสังคม 
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 จากข้อเสนอในวงสานเสวนาตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2554 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์  
2558 อาจสรุปประเด็นเด่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป  
โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ (ส่วนรายงานการสานเสวนาแต่ละครั้ง ดูได้จาก 
ภาคผนวกท้ายเล่ม 

 4.1 ว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติและพระราชก�าหนด

  • ขอให้มีการตรา พ.ร.บ. เกี่ยวกับชาวมุสลิม 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.  
ศาลชารีอะห์ พ.ร.บ. กิจการฮัจญ์ พ.ร.บ. อาหารฮาลาล และ พ.ร.บ. กองทุนซะกาต

  • เสนอให้ขยายพ้ืนทีท่ีม่กีารยกเลกิการประกาศใช้พระราชก�าหนดการ 
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง หรือมีก็แต่น้อย โดยประกาศใช้ พ.ร.บ.ความ 
มั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 มาแทนที่ เช่น อ.สุคิริน และอ.แว้ง จ.นราธิวาส อ.กะพ้อ 
และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และอ.เบตง จ.ยะลา เป็นต้น  (ในเรื่องนี้ได้มีการเสนอถึง  
5 ครั้ง)

4
สรุปประเด็น

ในโลกเสมือนจริงนั้นค่อนข้างไปในทางบวก แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีความไว้ใจ 
นักการเมือง และในแวดวงประชาสังคมในพื้นท่ีก็เป็นท่ีรับรู้และมีการพูดถึงเวทีนี ้
อยู่พอสมควร ซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ 
ร่วมกันมากขึ้น 
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  • เสนอให้รัฐบาลฟังความเห็นให้รอบด้าน เพื่อประกอบการพิจารณา 
ว่ามีเหตุผลใดบ้างที่จะต่ออายุการใช้ พ.ร.ก.ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ค�านึงถึงเจตนารมณ์ 
ที่จะให้ใช้ พ.ร.ก. เฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินตามชื่อเรียกของกฎหมายนี้เท่านั้น  
แม้ว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ทีไ่ด้ขอต่ออายกุารใช้มาร่วม 27 ครัง้ อาจท�าให้ฝ่ายทหาร 
ท�างานได้โดยสะดวกก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการใช้อ�านาจตาม พ.ร.ก.  
จะเป็นการเอาชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้จริงหรือไม่

  • ในเรื่องของสถานบันเทิงนั้น พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2547 บัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา 5 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
ประชาชน เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรจะก�าหนดเขตอันมี 
ปริมณฑลจ�ากัดในท้องที่ใดเพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการตาม 
มาตรา 4 ก็ให้กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 7 อาคารหรือสถานที่ 
ที่ขออนุญาตต้ังเป็นสถานบริการตามมาตรา 4 ต้อง (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่  
ส�าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถาน 
พยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฏหมายว่าด้วยหอพัก  
ในขนาดท่ีเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว (2) ไม่อยู่ 
ในย่านที่ประชาชนอยูอ่าศยั อันจะก่อความเดือดรอ้นร�าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยู่อาศัย 
ใกล้เคียง (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.  
นี้อย่างจริงจัง รวมทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการเสนอให้มีการจัดแบ่งโซน 
ของสถานบริการ ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้าม (ฮารอม) ในศาสนาอิสลาม จึงขอเสนอให้ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าควรด�าเนินการแบ่งโซน โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา  
5 หรือไม่ อย่างไรก็ดี “พนักงานเจ้าหน้าที่” ส�าหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง  
ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ในจังหวัดอื่น หมายความถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น  
ขอเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืน 
มาตรา 7 ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด โดยขอเสนอให้ ศอ.บต. ประสานงานกบัผูว่้าราชการ 
จังหวัดเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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 4.2 ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกับประเทศอาเซียน

  • ในการเปิดประตูสู่อาเซียน รัฐบาลควรขอความร่วมมือในเร่ืองการ 
เรียนการสอนภาษามลายูกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในการ 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดหาครูสอนภาษา

 4.3 ว่าด้วยเรื่องการเป็นตัวแทนในระดับชาติ 

  • ควรมีรัฐมนตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให ้
รับผิดชอบการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง

  • ในเรื่องของการมีตัวแทนในระดับชาติ (ส.ส. และส.ว.) ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นั้น หากจะยังคงให้มี ส.ว.สรรหา ให้ค�านึงถึง 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ 
วุฒิสภาเป็นส�าคัญ และให้ค�านึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่วนของ 
บุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และสัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาค

ข้อเสนอจากนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้

งามศุกร์ รัตนเสถียร

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความขัดแย้งรุนแรงท่ีจังหวัดชายแดนใต้ที่ด�าเนินมาแล้วถึง 10 ปี และมี
การสูญเสียชีวิตไปเกือบ 6,000 คน รวมทั้งผู้บาดเจ็บกว่า 10,000 คนนั้น เริ่มจะ
มีความหวังหลังจากท่ีรัฐบาลได้เปิดให้มีการพูดคุยสันติภาพกับขบวนการบีอาร์เอ็น  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 แต่แล้วความหวังเร่ิมจะลางเลือนอีกครั้งเมื่อเกิดปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองส่วนกลาง จนมีผลให้รัฐบาลต้องยุบสภา และอยู่ในฐานะ
รักษาการ    
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 ความขัดแย้งทางการเมืองส่วนกลางที่ยืดเยื้อไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรและ
เมื่อไรนั้น ได้สร้างความกังวลให้แก่ผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อย เพราะหลังจาก
การพูดคุยสันติภาพสะดุดลง เป้าหมายอ่อนแอกลับมาเป็นเหยื่อของความรุนแรง 
อีกครั้ง ซึ่งภายหลังการเริ่มพูดคุยสันติภาพเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ 
ทหารและต�ารวจ และหลังจากที่ศาลปกครองมีค�าสั่งให้นายถวิล เปลี่ยนศรี กลับมา
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) คนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ใต้ก็หวั่นไหวว่า เมื่อพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งนี้ต่อไป นโยบาย
การพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ จะเดินหน้าหรือถอยหลังกันแน่ 

 นอกจากนี้ นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.  
2555-2557 ซึ่งออกโดย สมช.ก�าลังจะหมดอายุลง หลังจากด�าเนินการมาแล้ว 3 ปี 
และจะต้องมกีารจัดท�านโยบายขึน้มาใหม่ ซึง่ก�าลังอยูใ่นช่วงด�าเนนิการ แต่เนื่องจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง จึงไม่อาจน�าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบได้  
อย่างไรก็ดี จากที่ได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สมช. พบว่าทางออกหนึ่งที่พอเป็นไปได้
คือ การน�านโยบายฉบับนี้มาปรับแก้ข้อที่เป็นจุดอ่อน และจัดล�าดับความส�าคัญใหม่ 
รวมทั้งท�าให้นโยบายมีความกระชับมากขึ้น แล้วน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรักษาการ
เพื่อพิจารณา ก็จะได้นโยบายฉบับปรับปรุง เพื่อไปน�าเสนอและขอความเป็นในกลุ่ม
ย่อยทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ในสถาบนัการศึกษาทีใ่ห้ความสนใจกบัปัญหาจงัหวดัชายแดน
ใต้ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการท้ังหมด ก็จะได้มอบนโยบายฯให้หน่วยราชการ 
ทีเ่กีย่วข้องกับปัญหาจังหวดัชายแดนใต้ น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตังิานในพืน้ทีต่่อไป

 ส�าหรับผู้เขียนซึ่งมีโอกาสฟังนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ในเวที 
สานเสวนาเพือ่แลกเปล่ียนปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืงจงัหวดัชายแดนใต้  
ซ่ึงด�าเนินการโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ตัง้แต่กุมภาพันธ์ 2555 จนถงึปัจจุบนั รวมการสานเสวนาทีด่�าเนนิการมาแล้ว 18 ครัง้  
โดยมีผู้เข้าร่วมสานเสวนาจากหลายพรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคมาตุภูมิ พรรคแทนคุณ
แผ่นดิน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคด�ารงไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคเพื่อไทย  
พรรคประชาธรรม พรรคชาติไทย พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรคภูมิใจไทย พรรค
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รวมทั้งนักการเมืองไม่สังกัดพรรค สมาชิกสภาจังหวัด และ
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นายกเทศมนตรี 

 ข้อเสนอทั้งหมดที่ได้มาจากการสานเสวนาของนักการเมืองในพื้นที่ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนนั้น มีความน่าสนใจ ซ่ึงรัฐบาลรักษาการ รวมทั้ง 
นายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งก�าลังจะเข้ามารับต�าแหน่งเลขาธิการ สมช. ในเร็วๆ นี้  
ควรรับไว้พิจารณา รวมทั้งน�าส่วนที่เห้นด้วยไปปฏิบัติให้เป็นจริง นอกจากนี้ ข้อเสนอ
ดังกล่าวอาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบายของ สมช.ที่ก�าลัง
ด�าเนินการอยู่ขณะนี้ 

 ในที่น้ี ขอหยิบยกข้อเสนอจากการสานเสวนานักการเมือง เฉพาะใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ และนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 มาน�าเสนอไว้อีกครั้งดังนี้

 • ที่ประชุมขอสนับสนุนกระบวนการสันติภาพให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แต่มีความกังวลว่า ในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอนและมีการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรอยู่นี้ กระบวนการสันติภาพอาจหยุดชะงักลง ทั้งๆ ที่เข้าใจว่า
ฝ่ายบีอาร์เอ็นและฝ่ายที่ร่วมขบวนการฯมีความพร้อม โดยได้ยื่นข้อเสนอ 5 ข้อ ซึ่ง 
ฝ่ายรัฐบาลได้ตอบรับไว้เป็นหัวข้อการพูดคุยแล้ว พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอ 2 ข้อ 
ต่อฝ่ายขบวนการฯ คอื การลดความรนุแรงและการร่วมกนัพฒันา ดงันัน้ หากเรือ่งใด
เป็นเรื่องที่ฝ่ายข้าราชการประจ�าสามารถด�าเนินการได้ เพราะสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของทั้งสองฝ่ายและไม่ขัดกับกฏระเบียบที่มีอยู่ ก็น่าจะด�าเนินการให้มีความคืบหน้า
ได้ กล่าวโดยเฉพาะคือ ในเรื่องความรุนแรงนั้น ฝ่ายบีอาร์เอ็นได้มีข้อเสนอที่ชัดเจน
ว่าถ้ามีการปล่อยผู้ถูกคุมขัง/นักโทษข้อหาการเมือง 10 คนและการยกเลิกหมายจับ  
10 หมายในหนึ่งเดือน บีอาร์เอ็นจะยุติการปฏิบัติการเป็นรายอ�าเภอ ซึ่งถ้ามีระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย รองรับ ก็ควรรีบด�าเนินการเพื่อลดการสูญเสียชีวิตลง

 • ขอให้รัฐบาลยอมรับกระบวนการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า 
track 2 โดยให้หลักประกันแก่คนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักการเมือง ฝ่ายประชา
สังคม ฝ่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้ด�าเนินการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายขบวน
การฯได้อย่างปลอดภยั และไม่มกีารแทรกแซงจากการหาข่าวของฝ่ายข่าวความมัน่คง
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 • ที่ประชุมขอเสนออีกครั้งหนึ่งให้รัฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสันติภาพ ที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้กระบวนการสันติภาพมีข้อมูลทางวิชาการ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะจากคนในพ้ืนที่ และมีการประสานงานได้อย่างกว้างขวางกับทุกฝ่าย  
รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาแก่การพดูคยุ/เจรจาสนัติภาพทีเ่ป็นทางการด้วย โดยด�าเนนิการได้
อย่างต่อเนือ่งแม้จะมกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล เพือ่ความรอบคอบ รฐับาลอาจปรกึษา
กับ กกต. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181

 • ที่ประชุมพบว่าการมีรัฐบาลรักษาการก็ดี การชุมนุมที่ปิดล้อมสถานที่
ราชการก็ดีนั้น ท�าให้รัฐบาลอ่อนแอ ซึ่งมีผลท�าให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้เท่าทีค่วร อย่างไรกดี็ แม้จะเป็นรฐับาลรกัษาการ แต่กต้็องปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างเตม็ที่ ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคญัยิ่ง เช่นความปลอดภัยของประชาชน และ
ในเรื่องการพูดคุยสันติภาพใน จชต.

 • จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าประชาชนในพื้นที่จะเรียกร้องให้มาตรฐานการบังคับ
ใช้มาตรการต่างๆ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะไม่เป็นสองมาตรฐาน ระหว่าง จชต. กับ 
เหตุการณ์ท่ีกรุงเทพ จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าประชาชนในพื้นที่เริ่มออกสู่ท้องถนน หรือ
ปิดล้อมสถานท่ีราชการ เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองส่วนกลางจะเป็น 
ผลดีต่อทุกภาคส่วนของประเทศ

 • ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็น
นโยบายที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้ หากมีการด�าเนินการ
อย่างจริงจัง

 • ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายดังกล่าวในข้อ 6.2.1 “การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนในพื้นที่ด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
โดย 1) ด�ารงนโยบายการเมืองน�าการทหารและใช้พลงัทางสังคมในการมุ่งปรบัเปล่ียน
ทัศนคติ วิธีคิดของทุกฝ่ายจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามาสู่การยึดมั่น 
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“แนวทางสันติวิธี” โดยไม่มองกลุ่มผู้เห็นต่างเป็นศัตรู และมุ่งปรับเปลี่ยนแนวทาง
การต่อสู้ของกลุ่มที่เลือกใช้ความรุนแรงมาเลือกใช้ การต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ แทนที่
การมุ่งปรับความคิดความเช่ือในเชิงอุดมการณ์เพียงอย่างเดียว” แล้ว มีความเห็น 
ว่า รฐัควรให้โอกาสแก่นกัโทษทีเ่คยใช้ความรนุแรง แต่ได้เปลีย่นแนวคิดไปใช้แนวทาง
สันติวิธี (เช่นอดีตผู้น�าขบวนการพูโล ที่ศาลฎีกาได้พิพากษาคดีให้ลงโทษจ�าคุก 
ไปแล้ว และนักโทษคดีนี้ได้แสดงออกว่าได้เปลี่ยนความคิดและพร้อมจะสนับสนุน
การใช้แนวทางสันติวิธี) โดยให้กรมราชฑัณฑ์พิจารณาค�าร้องของญาติในการถวาย
ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษด้วย

 • ทีป่ระชุมพิจารณานโยบายดังกลา่ว ข้อ 6.2.2  2) “ส่งเสริมความต่อเนื่อง
ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่มบุคคลที่มีความ เห็นและอุดมการณ ์
แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�าเนินการอย่างเป็นเอกภาพและ 
เพิม่ความร่วมมอืกับต่างประเทศ หรอืองค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครฐั เพือ่สนบัสนนุกระบวนการ
พดูคยุดงักล่าว” ทีป่ระชมุมีความเห็นว่าเร่ืองนีส้อดคล้องกับเรือ่งทีท่ีป่ระชมุเคยเสนอ
ให้ รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ (อิสระ) เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเน้นข้อเสนอแนะนี้อีกครั้งหนึ่ง

 • ที่ประชุมพิจารณานโยบายดังกล่าว ข้อ 6.2.5 2) “สร้างความโปร่งใส
และความเชื่อมั่นในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน” แล้ว  
มคีวามเหน็ว่ากรณทีีพ่นกังานสอบสวนทยอยส่งส�านวนคดใีห้อยัการทีล่ะคด ีหลงัจาก
ที่ศาลยกฟ้องคดีก่อนหน้านี้แล้ว เช่นในคดีของอับดุลรอซัก คาเดร์ เป็นเหตุให้จ�าเลย
ถูกด�าเนินคดีและคุมขังไปเรื่อยๆ นั้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น รัฐจึงควรจัด
ให้มีการด�าเนินคดีโดยเร็วเพื่อความเป็นธรรมแก่จ�าเลย

 จากข้อเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่านักการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้
ให้ความส�าคัญแก่กระบวนการพูดคุยสันติภาพและเรียกร้องให้มีการส่งเสริมอย่าง 
ต่อเนื่อง ซ่ึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ 
แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ การพูดคุยดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของ สมช. และที่ส�าคัญอดีตเลขาธิการ สมช. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 
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เคยให้สัมภาษณ์ว่า ความขัดแย้งที่รุนแรงในด้านอัตลักษณ์ใน 16 ประเทศ ล้วนแก้ไข
ได้ก็แต่โดยการเจรจาทั้งนั้น

ข้อเสนอต่อ “กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้”  
จากการสานเสวนานักการเมืองในพื้นที่

กลไกและคนกลางในการเจรจา

 • รัฐบาลควรจะมกีลไกเป็นรูปธรรมในเรือ่งกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพ 
เพราะเรือ่งส�าคญัทีส่ดุส�าหรับประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้คอื ความสงบสขุ จงึ
ขอให้รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (ในท�านองเดียวกับคณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส.) เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยทุกภาคส่วน เช่น นักการเมือง 
ข้าราชการ ภาคประชาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ควรเป็นคนในพื้นที่ เพื่อเป็นหนึ่งในกลไก
ด�าเนินงานในเรื่องนี้ คณะกรรมการฯ พึงท�างานอย่างจริงจังและเงียบๆ เหมือนกรณี
กระบวนการสนัติภาพของอาเจะห์ หรอืมนิดาเนาทีไ่ด้ประสบผลส�าเร็จ และพงึท�างาน
ได้อย่างต่อเนื่องแม้อาจมีการเปลี่ยนรัฐบาล

 • องค์คณะพูดคยุควรครอบคลมุและหลากหลาย เช่น มผีูเ้ชีย่วชาญ ตวัแทน
เยาวชน และสตรี เป็นต้น อนึ่งควรพิจารณาเชิญตัวแทนฝ่ายการเมืองพรรคต่างๆ  
ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพูดคุยด้วย

 • ฝ่ายรฐับาลควรด�าเนนิการให้มคีวามเป็นเอกภาพและแนวทางการพดูคยุ
ที่ชัดเจนขึ้น และควรปรึกษาหารือกับภาคประชาชนในพื้นที่ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่เพิ่มมากขึ้น

 • รัฐบาลควรจัดหรือสนับสนุนให้มีการพูดคุยสันติภาพในหลายระดับ  
เช่น ระดับที่เป็นทางการ (track 1) ก่ึงทางการ (track 1.5) และไม่เป็นทางการ  
(track 2) เช่นระดับชุมชนด้วย และรัฐบาลควรยอมรับกระบวนการพูดคุยที่ไม่เป็น
ทางการ โดยให้หลักประกันแก่คนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักการเมือง ฝ่ายประชา
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สังคม ฝ่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้ด�าเนินการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายขบวน
การฯ ได้อย่างปลอดภยั และไม่มกีารแทรกแซงจากการหาข่าวของฝ่ายข่าวความมัน่คง

 • ฝ่ายรัฐไม่ควรตั้งเงื่อนไขล่วงหน้า เช่น ไม่ให้มีการพูดคุยเรื่องเขตปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น หรือมีความขัดข้องที่จะใช้ค�าว่าสันติภาพ

 • ภาคประชาสังคมพึงมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการสันติภาพ เพื่อการ
นี้ ภาคประชาสังคมควรต้ังคณะท�างาน 4 ฝ่าย ในท�านองเดียวกับคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพ่ือท�างานคู่ขนานกัน  
อกีทัง้ต้องปรบัปรงุตนเองให้มคีณุภาพทางวชิาการและมเีอกภาพทางความคดิมากยิง่
ขึ้น จนเป็นประโยชน์ในการสร้างความเห็นพ้องในเบื้องต้นได้จริง ทั้งนี้เพื่อสร้างการ
ยอมรับทั้งจากฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้เห็นต่าง และเพื่อแสดงความเอาจริงเอาจัง 

 • มีการตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายรัฐในปัจจุบันอาจจะพยายามลดความส�าคัญ
ของการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งมีตัวแทนฝ่ายมาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวก และ
เน้นในเรื่องการหาข้อตกลงทางการเมืองร่วมกัน และหันมาให้ความส�าคัญแก่การพูด
คุยสันติสุข โดยเน้นการพูดคุยกันเองในพื้นที่ และการเชิญชวนผู้น�าของขบวนการฯ 
และผู้มีความรู้ความสามารถที่ไปอยู่ที่ในมาเลเซีย ให้กลับคืนสู่เหย้า และอาจมาร่วม
ในการเจรจา อย่างไรก็ดีการพูดคุยทางการเมืองน่าจะเป็นหลักส�าคัญของข้อตกลง 
ที่จะน�าไปสู่สันติภาพที่ย่ังยืน และควรมีความพยายามมองเป้าหมายของการพูดคุย
ให้ชัดเจนร่วมกันด้วย

 • การสานเสวนา/พูดคุยสันติภาพในมาเลเซีย ควรรวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสีย รวมตลอดถึงฝ่ายค้านในทั้งสองประเทศ และกลุ่มที่คัดค้านและ
สนับสนุนรัฐในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ดี การสานเสวนาสันติภาพเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่
จะต้องพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการเจรจาสันติภาพต่อไป

 • การสานเสวนา/พดูคยุสนัตภิาพเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน สงัคมไทยโดยรวม
ตลอดจนสังคมในพื้นที่ควรได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างรอบด้าน ในการนี้ควรมีพื้นที่
การแสดงออก โดยผ่านสื่อสารมวลชนและการจัดเวที ทั้งในพ้ืนที่และในส่วนกลาง  
โดยเฉพาะเวทีส�าหรับชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่ ได้น�าเสนอปัญหา ข้อคิดเห็น 
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และข้อเสนอแนะ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้ป็นการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ข้อ 6 ของนโยบายการบรกิารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557  
ความว่า “ให้สงัคมไทยเกดิการรบัรูม้คีวามเข้าใจในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ และตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เนื้อหาและผู้ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพในส่วนของรัฐ อย่างน้อยน่าจะ
ประกอบด้วย

 • นอกจากเนื้อหาเรื่องในการลดความรุนแรงและการรักษาความยุติธรรม
แล้ว ควรมีการพูดคุยในเรื่องการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

 • ควรพูดคุยในเรื่องการอ�านวยความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมด้วย

 • นอกจากฝ่ายความม่ันคงแล้ว คณะบุคคลที่จะเข้าร่วมการพูดคุยควร
ประกอบด้วยฝ่ายการเมือง และฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยเฉพาะคนในพื้นที่
น่าจะมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญ

ตัวอย่างการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ

 • คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) 
ซึ่งมีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เป็นประธาน น่าจะเชิญนักการเมืองหลายฝ่ายเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา 
ในเรื่องนี้

 • เพื่อความเข้าใจสอดคล้องกัน องค์กรของรัฐฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น่าที่
จะมีการประสานพูดคุยกันเอง ตลอดกระบวนการสันติภาพ

 • ควรมกีารท�าความเข้าใจถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นของกระบวนการ
สันติภาพ เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันของคนในประเทศที่จะสนับสนุนกระบวน 
การนี้

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร
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 • ด�าเนินการให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษคดีความม่ันคงในกรณีท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความผ่อนปรนซึ่งกันและกัน

 • พยายามลดความรุนแรงที่แฝงอยู่ในโครงสร้าง เช่น การให้ความยุติธรรม
ในคดีความมั่นคงอย่างสม�่าเสมอ การเพิ่มสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นต้น
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ภาคผนวก
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 และ 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2554 และ 30 มกราคม 2555
โรงแรมซีเอส ปัตตานี

 ผู ้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคมาตุภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
พรรคเพื่อไทย พรรคแทนคุณแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและ 
สันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

 1)  ควรมีรัฐมนตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้รับผิดชอบ
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง

 2) ตามที่มีร่าง พ.ร.บ. เก่ียวกับชาวมุสลิม 4 ฉบับ ท่ีตกไปด้วยผลของการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร จึงควรช่วยกันผลักดันร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป ได้แก่ พ.ร.บ. 
ศาลชารีอะห์ พ.ร.บ. กิจการฮัจญ์ พ.ร.บ. อาหารฮาลาล และ พ.ร.บ. กองทุนซะกาต

 3) รถยนต์ที่ใช้ในพื้นที่ จะต้องมีป้ายทะเบียนรถท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  
มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดความหวาดระแวงว่าเป็นรถที่ไม่ปรากฏท่ีมา และอาจมีความ
ประสงค์ร้าย เรื่องนี้ควรแจ้งให้ฝ่ายราชการ โดยเฉพาะด่านตรวจ เพื่อให้ความสนใจ
และกวดขัน

 4) รัฐบาลควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ (อิสระ) เพื่อศึกษาและพัฒนา
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 5) ควรขยายพืน้ทีท่ี่มกีารยกเลิกการประกาศใชพ้ระราชก�าหนดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง 

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร
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เช่น อ.สุคิริน และอ.แว้ง จ.นราธิวาส อ.กะพ้อและอ. ไม้แก่น จ.ปัตตานี และ อ.เบตง 
จ.ยะลา เป็นต้น 

 6) ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ควรเน้นแนวทางทางการเมืองและ 
การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่

 7) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ก�าลังจะพิจารณายุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จากการพิจารณาร่างนโยบายดังกล่าวพบว่า เป็น
นโยบายที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งฝ่ายปฏิบัต ิ
พึงน�าไปปฏิบัติใช้ให้เป็นจริงต่อไป

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพีเรียล

 ผู ้ร ่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคมาตุภูมิ พรรคเพ่ือไทย  
พรรคแทนคุณแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและ 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

 1) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 น้ัน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
เป็นนโยบายที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้ หากมีการ 
ด�าเนินการอย่างจริงจัง

  2) ท่ีประชุมได้พิจารณานโยบายดังกล่าวในข้อ 6.2.1 “การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนในพื้นที่ด�ารงชีวิตได้อย่าง 
ปกติสุข โดย 1) ด�ารงนโยบายการเมืองน�าการทหารและใช้พลังทางสังคมในการ
มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดของทุกฝ่ายจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
มาสู่การยึดม่ัน “แนวทางสันติวิธี” โดยไม่มองกลุ่มผู้เห็นต่างเป็นศัตรู และมุ่ง 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มที่เลือกใช้ความรุนแรงมาเลือกใช้ การต่อ 
สูด้้วยแนวทางสนัติ แทนทีก่ารมุง่ปรบัความคดิความเชือ่ในเชิงอดุมการณ์เพียงอย่างเดยีว”  
แล้ว มีความเห็นว่า รัฐควรให้โอกาสแก่นักโทษที่เคยใช้ความรุนแรง แต่ได้เปลี่ยน
แนวคดิไปใช้แนวทางสันตวิธิ ี(เช่นอดตีผูน้�าขบวนการพโูล ทีศ่าลฎีกาได้พพิากษาคดใีห้ 
ลงโทษจ�าคุกไปแล้ว และนักโทษคดีนี้ได้แสดงออกว่าได้เปล่ียนความคิดและพร้อม 
จะสนับสนุนการใช้แนว ทางสันติวิธี) โดยให้กรมราชฑัณฑ์พิจารณาค�าร้องของ 
ญาติในการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษด้วยดี

  3) ที่ประชุมพิจารณานโยบายดังกล่าว ข้อ 6.2.2  2) “ส่งเสริมความต่อเนื่อง
ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่มบุคคลที่มีความ เห็นและอุดมการณ ์
แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�าเนินการอย่างเป็นเอกภาพและ 
เพิม่ความร่วมมอืกับต่างประเทศ หรอืองค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครฐั เพือ่สนบัสนนุกระบวนการ 
พูดคุยดังกล่าว” ที่ประชุมมีความเห็นว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ที่ประชุมเคย 
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เสนอให้ รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ (อิสระ) เพื่อศึกษาและพัฒนา
กระบวนการสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึขอเน้นข้อเสนอแนะนีอ้กีครัง้หนึง่

  4) ที่ประชุมพิจารณานโยบายดังกล่าว ข้อ 6.2.5 2) “สร้างความโปร่งใสและ
ความเชื่อม่ันในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน” แล้วม ี
ความเห็นว่ากรณีที่พนักงานสอบสวนทยอยส่งส�านวนคดีให้อัยการที่ละคดี หลังจาก
ที่ศาลยกฟ้องคดีก่อนหน้านี้แล้ว เช่นในคดีของอับดุลรอซัก คาเดร์ เป็นเหตุให้จ�าเลย
ถูกด�าเนินคดีและคุมขังไปเรื่อยๆ นั้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น รัฐจึงควร 
จัดให้มีการด�าเนินคดีโดยเร็วเพื่อความเป็นธรรมแก่จ�าเลย

  5) ในการเปิดประตูสู่อาเซียน รัฐบาลควรขอความร่วมมือในเรื่องการเรียน 
การสอนภาษามลายูกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดหาครูสอนภาษา

  6) ตามที่มีพลเมืองไทยจ�านวนหนึ่งได้หลบหนีไปอาศัยอยู่ท่ีประเทศมาเลเซีย 
เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย และสงสัยว่าตนมีหมายจับตาม 
พระราชก�าหนดในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาหรือไม่นั้น รัฐควรสนับสนุนให้คนเหล่าน้ีที่สมัครใจ ได้กลับสู่ภูมิล�าเนา  
โดยให้ความมัน่ใจในเรือ่งความปลอดภยัและการต่อสูค้ด ี(ถ้ามี) ในกระบวนการยุติธรรม

  7)  ควรขยายพื้นที่ที่จะยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�าหนดในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ีไ่ม่มเีหตกุารณ์
ความรุนแรง เช่น อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น และอ.เบตง เป็นต้น
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 4

วันที่ 26 มีนาคม 2555
ร้านอาหารยัสมีน อ.เมือง จ.ยะลา

 ผูร่้วมสานเสวนา: นกัการเมอืงจากพรรคมาตภุมู ิพรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธปัิตย์ 
พรรคด�ารงไทย พรรคความหวังใหม่ และเจ้าหน้าท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพือ่ เปิดพืน้ทีใ่ห้นกัการเมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลีย่น
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพือ่ลดความรนุแรงและส่งเสรมิให้เกดิสนัติสขุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ 

 ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ โดยพิจารณานโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ที่เสนอโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่านโยบายในข้อ 8  
เป็นนโยบายที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยควรน�าไปปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จต่อไป  
จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  จากวัตถุประสงค์ข้อ 8 (2) ของนโยบายดังกล่าว คือ ให้มีการส่งเสริมความ 
ต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพกับ กลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและ 
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรง ต่อสู้กับรัฐ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ที่ประชุมมีความเห็น
ว่า รัฐบาลควรจะมีกลไกเป็นรูปธรรมในเรื่องกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ 
เพราะเร่ืองส�าคัญที่สุดส�าหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือความสงบสุข  
ที่ประชุมเคยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ (อิสระ) เพื่อศึกษาและ
พัฒนากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยทุกภาคส่วน 
เช่น นักการเมือง ข้าราชการ ภาคประชาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ควรเป็นคนในพื้นที่ เพื่อ
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เป็นหนึ่งในกลไกด�าเนินงานในเรื่องนี้ จึงขอเน้นข้อเสนอแนะนี้อีกครั้งหนึ่ง

 2)  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 8 (1) คือ ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และ 
รปูแบบของการกระจายอ�านาจ ท่ีเหมาะสมบนพืน้ฐานความเป็นพหสุงัคมของจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
เป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่เป็นเง่ือนไขน�าไปสู่การแบ่งแยกดินแดน ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น การศึกษาและรณรงค ์
ในเรื่องปัตตานีมหานคร โดยคณะท�างานเครือข่ายประชาสังคมเพื่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาและรณรงค์
เรือ่งจงัหวดัจดัการตนเอง โดยสภาพฒันาการเมอืง และข้อเสนอการปฏริปูโครงสร้าง
อ�านาจโดยคณะปฏริปู เป็นต้น ในขณะทีก่�าลงัศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมอยูน่ัน้ ราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรท�าการตกลง
ในเร่ืองการโอนอ�านาจจากภมูภิาคสูท้่องถิน่ โดยจัดท�าเป็นแผนปฏบิตักิารทีม่กี�าหนด
เวลาที่ชัดเจนในเรื่องการโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณในแต่ละปี

 3)   ฝ่ายความม่ันคงประกอบด้วยทหาร ต�ารวจ และพลเรอืน ซ่ึงควรมกีารจดัแบ่ง
ความรบัผดิชอบ ทีค่วรเปล่ียนแปลงสูภ่าวะปกตติามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์
ในพืน้ที ่ซึง่ทีป่ระชมุเคยเสนอให้ขยายพืน้ท่ีท่ีจะยกเลกิการประกาศใช้พระราชก�าหนด
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง 
เช่น อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น และอ.เบตง เป็นต้น และในวันนี้ที่ประชุม
ได้เสนอเพิ่มเติมคือ อ.สุไหงโกลก อ.ตากใบ อ.กาบัง และ อ.ธารโต ซึ่งการก่อความ 
ไม่สงบในพื้นที่เหล่านี้ได้ลดลง และรัฐบาลควรส่งสัญญาณในทางบวกว่าสถานการณ์
ได้เริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้ว อันจะฟื้นความมั่นใจทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

 4) ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จะเน้นการใช้อ�านาจและก�าลัง จึงควรที่
ราชการและทุกภาคส่วน จะหันมาใช้พลังทางสังคม และองค์ความรู้ให้มากขึ้นในการ
แก้ไขปัญหา และควรมกีารระดมความเหน็ขององค์กรทีม่อียูแ่ล้ว เช่น สมาคมโรงเรยีน
ตาดกีา สถาบันการศกึษาปอเนาะ สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สมาคม
โรงเรียนเอกชนอื่น ๆ  มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งในพื้นที่ รวมทั้งสถาบันศึกษาของรัฐทุก
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ระดับ มาช่วยกันน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยพลังของสังคมและใช้ 
องค์ความรู้ เป็นพลังน�า

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

วันที่ 30 เมษายน 2555
สวนอาหารยัสมีนซีฟู๊ด อ.เมือง จ.ยะลา

 ผูร่้วมสานเสวนา: นกัการเมอืงจากพรรคมาตภุมู ิพรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธปัิตย์ 
พรรคภมูใิจไทย พรรคประชาธรรม พรรคความหวังใหม่ พรรคด�ารงไทย และเจ้าหน้าที่
สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษาและเจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์สนัต ิจชต. มหาวทิยาลยั
มหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรุปข้อเสนอ 

 1)   สืบเน่ืองจากการมาเยีย่มพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้ ของนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 นั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า การมา
เยีย่มพืน้ทีแ่สดงให้เหน็ว่า ผูน้�ารฐับาลให้ความสนใจแก่ปัญหาจงัหวดัชายแดนใต้ และ
เป็นนิมิตหมายว่า รฐับาลมุง่หวงัทีจ่ะแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนใต้อย่างมปีระสทิธิผล
ยิ่งขึ้น แต่ก็มีข้อสังเกตว่า การเยี่ยมเยียนของผู้น�ารัฐบาลมักจะพบกับข้าราชการเป็น
หลัก อันที่จริง ควรมีการพบปะและการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนโดยตรง
ด้วย

 2) นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการเยี่ยมจังหวัดชายแดนภาคใต ้
แล้วว่า มองเห็นปัญหาความเป็นเอกภาพในการส่ังการ จึงด�าริที่จะมอบหมายให ้
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา มาเป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการ
งานของภาครัฐ ที่ประชุมมีความเห็นว่า งานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 
สองมิติที่ส�าคัญคือ ความมั่นคง และการพัฒนา ซึ่งมีกฎหมายรองรับต่างกัน ในส่วน
ของงานพัฒนามี พ.ร.บ. ศอ.บต. รองรับ และมีข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นผู้ปฏิบัติ 
และสามารถบรูณาการงานด้านนีใ้ห้สอดคล้องกบังานความมัน่คงได้ โดยใช้นโยบายการ
บรหิารและการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ทีเ่สนอโดยสภาความ
ม่ันคง และได้รบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี ตลอดจนได้เสนอให้รฐัสภาพจิารณา
และรับทราบแล้ว ส�าหรับการบูรณาการงานด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีจะมอบ
หมายให้พลเอกยุทธศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลก็มีความเหมาะสม แต่ควรให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่งมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์เป็นรองประธาน 
เป็นผู้ด�าเนินการ หากจะมีการมอบหมายให้มีผู้ก�ากับดูแลและบูรณาการงานด้าน
การพัฒนา ก็ควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายยงยุทธ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
จะสอดคล้องกับการให้ความส�าคัญแก่งานการพัฒนา และตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย หากต้องการเอกภาพในท้ังสองด้าน กฎหมายก็บัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรงอยู่แล้ว อนึ่ง รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้
มีรัฐมนตรีผู้หนึ่งท�าหน้าที่ประสานงานและรับฟังข้อมูลในพื้นที่เพื่อเสนอต่อรัฐบาล
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และฝ่ายนโยบายโดยตรง ซึง่แสดงถงึความเอาจรงิเอาจงัของรฐับาล และจะช่วยแก้ไข
ปัญหาในเชิงนโยบายได้ดียิ่งขึ้นด้วย ที่ประชุมจึงขอเสนอว่า นายกรัฐมนตรีควรมีการ
พิจารณาแต่งตั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว

 3)  ที่ประชุมสานเสวนาเคยเสนอให้ขยายพื้นที่ที่จะยกเลิกการประกาศใช ้
พระราชก�าหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยประกาศใช้ พ.ร.บ. ความ
มั่นคงภายในแทน ให้ครอบคลุมอ�าเภอต่าง ๆ  มากขึ้นแล้วนั้น เข้าใจว่าฝ่ายทหารอาจ
ขอให้คงการประกาศใช้ พ.ร.ก. ดังกล่าวไว้ ทั้งที่ได้ขอต่ออายุการใช้ พ.ร.ก. ฯ มาร่วม  
27 คร้ังแล้ว แต่แม้ว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก. อาจท�าให้ฝ่ายทหารท�างานได้โดยสะดวก
ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า การใช้อ�านาจตาม พ.ร.ก. จะเป็นการเอาชนะ
ใจประชาชนส่วนใหญ่ได้จรงิหรอืไม่ อกีทัง้ นายอกุฤษ มงคลนาวนิ ประธานกรรมการ
อิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายนว่า “สาเหตุ
ส�าคัญเกิดจากความยุติธรรม โดยเฉพาะความยุติธรรมจากการบังคับใช้กฎหมาย
ในพื้นท่ีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ...ที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
ไม่สามารถช่วยให้เหตกุารณ์สงบลงได้ ประชาชนเลยตัง้ค�าถามว่าเม่ือไรจะเลกิกฎหมาย
ดังกล่าว” ที่ประชุมจึงขอเสนอให้รัฐบาลฟังความเห็นให้รอบด้าน เพื่อประกอบการ
พิจารณาว่ามีเหตุผลใดบ้างที่จะต่ออายุการใช้ พ.ร.ก. ต่อไปเร่ือยๆ โดยไม่ค�านึงถึง
เจตนารมณ์ที่จะให้ใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

 4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสัมภาษณ์ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 
ได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายนว่า ความขัดแย้งที่รุนแรงในด้านอัตลักษณ์ใน  
16 ประเทศ ล้วนแก้ไขได้ก็แต่โดยการเจรจาทั้งนั้น ซึ่งท่ีประชุมก็เห็นด้วยเป็น 
อย่างยิ่ง จึงขอให้ฝ่ายรัฐบาล ด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ 
ด�าเนินการ “ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ กับกลุ่ม
บุคคลทีม่คีวามเหน็และอุดมการณ์แตกต่างจากรฐัทีเ่ลอืกใช้ความรนุแรง ต่อสูก้บัรฐั” 
อันเป็นข้อ 8.2 ของนโยบายการบริหาร ฯ ที่ได้กล่าวถึงแล้ว
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

วันที่ 11 มิถุนายน 2555
ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคมาตุภูมิ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจ
ไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคด�ารงไทย พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรครักสันติ และ
เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ วิธี จชต. 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

 1. ตามที่มีนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และใน 
ขณะนี้ ศอ.บต.ก�าลังยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.  
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2555 – 2557 ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนัน้ ทีป่ระชมุมคีวามเหน็ว่า ทัง้นโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่ได้เขียนหรือก�าลังยกร่างอยู่นั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่มีข้อสังเกตว่า สิ่งที่
ส�าคัญคือการน�านโยบายและยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้ได้ผลจริงในพื้นที่

 2. ตามทีร่่างยุทธศาสตร์ระบวุ่าจะ “น้อมน�าหลกัรัฐประศาสโนบายของล้นเกล้า
รัชกาลที่  6 ข้อที่ 1 ที่ได้ทรงฯ วางไว้ว่า “วิธีปฏิบัติการอย่างใด เป็นทางให้พลเมือง
รู้สึกเห็นไปว่าเป็นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที  
การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งท�าให้เห็นเป็นการ 
อุดหนุนศาสนามหมัดได้ยิ่งดี”  มาใช้ในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ” นัน้ การปฏบัิตติามข้อน้ีน่าจะเป็นการปฏบิตัติาม “ลทัธินิยมของอิสลาม” ท่ีเป็น
ข้อวินจิฉยั 23 ข้อของอดตีจุฬาราชมนตรท่ีานประเสรฐิ มะหะหมัด โดยให้ข้าราชการ
ได้รบัทราบอย่างกว้างขวาง เช่น ปิดประกาศข้อวนิจิฉัยในท่ีท�าการอ�าเภอและโรงเรียน
ทุกแห่ง อนึ่ง ขอให้ผู้บังคับบัญชาก�าชับข้าราชการให้เคารพประเพณีนิยมโดยเฉพาะ
ในเรื่องทาง เพศอย่างเคร่งครัด และจะต้องลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ละเมิดอย่างจริงจัง

 3. ตามที่ร่างยุทธศาสตร์ระบุว่าจะ “ส่งเสริมให้มีการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้มีภูมิล�าเนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็น 
ส่วนใหญ่” นั้น การปฏิบัติอาจเริ่มจากการขออนุมัติให้มีอัตราก�าลังของข้าราชการ 
เปน็ของ ศอ.บต. เพือ่ด�าเนินการบรรจุแต่งตัง้ผูม้ภีูมลิ�าเนาเป็นส่วนใหญ่ และ ศอ.บต. 
ควรเสนอแนะกระทรวงต่างๆ ส่งข้าราชการที่เข้าใจและตั้งใจจริงมาปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มิใช่ผู้ที่ขาดความสนใจหากต้องการเพียงต�าแหน่งและใจ
จดจ่อกับการขอย้ายออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามหลักรัฐประศาสโนบายของ 
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 อย่างจริงจัง

 4. ตามที่ร่างยุทธศาสตร์ระบุว่าจะ “เร่งพัฒนาความยุติธรรมกระแสหลักให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง รวดเร็ว และเป็นธรรม” นั้น ท่ีประชุมมีความเห็นว่า 
กระบวนการยุตธิรรมมคีวามล่าช้า การสอบสวนและส่งฟ้องยงัไม่เป็นธรรม เช่นมกีาร 
“ผ่อนฟ้อง” และระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีการยกฟ้องถึง 63 – 78% เป็นต้น 

 5. ในประเด็นทางเศรษฐกิจ ตามท่ีร่างยุทธศาสตร์ระบุว่าจะด�าเนินการถึง  
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23 เร่ืองนั้น ที่ประชุมขอเน้นว่า ขณะนี้ปัญหาความไม่สงบเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย 
กับการมีงานท�าของเยาวชน ซึ่งจะช่วยน�าพลังของเยาวชนมาสู่การสร้างสรรค์ อนึ่ง  
ในปัจจุบันมีพลเมืองไทยไปประกอบอาชีพที่มาเลเซียจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่
ประกอบอาชีพการขายอาหาร เช่นต้มย�า อาจมีสูงถึง 200,000 คน จึงขอให้ ศอ.บต.
พิจารณาด�าเนินการให้มีการตกลงในระดับนโยบายระหว่างรัฐบาลไทยกับ มาเลเซีย 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและการสนบัสนนุการประกอบอาชพีดังกล่าวเป็นการรบีด่วน 
โดยพัฒนามาตรฐานการประกอบอาชีพ และลดค่าใช้จ่ายและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้ง
การขอใบอนุญาตการท�างานได้สะดวกและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ห้องพิกุลทอง
โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรค 
ความหวงัใหม่ และพรรคด�ารงไทย และเจ้าหน้าท่ีสถาบันสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา

41

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร



และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

 1) ในเรื่องของการมีตัวแทนในระดับชาติ (ส.ส. และ ส.ว.) ในสัดส่วนที่เหมาะ
สมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นั้น หากจะยังคงให้มี ส.ว. สรรหา ก็ควรพิจารณาแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 114 วรรคสอง ในเรือ่งของการสรรหา ส.ว. ดงันี้

 “ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ค�านึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือ 
ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานของวุฒสิภาเป็นส�าคญั และให้ค�านงึ 
ถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน  
โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ 
สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการให้โอกาส 
กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย”

 ในส่วนของส.ส. แบบบัญชีรายชื่อน้ัน การแบ่งเขตเป็นโซนหลายจังหวัดตาม
รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม จะช่วยท�าให้มีตวัแทนของกลุม่ชาตพินัธุ์
ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้ แต่หากจะคงให้มีบัญชีรายชื่อระดับชาติ ตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2554 ก็ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 97  
วรรคสอง ดังนี้

 “รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง (1) ประกอบด้วย 
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และมีสัดส่วน
หญิงชายในล�าดับที่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม”

 2)  ในเรือ่งของระบบเศรษฐกจิชายแดนไทย – มาเลเซยีนัน้ มคีวามเจริญก้าวหน้า
มากพอสมควรในบางจงัหวดั แต่ส�าหรบัจังหวดันราธวิาสยังขาดการส่งเสริมสนับสนนุ
ในหลายด้าน นับตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการส่งออก-น�าเข้า เช่น ระบบขนส่ง 
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ระบบศุลกากร ระบบคลังสินค้า ฯลฯ ตลอดจนระบบการจัดการ การพัฒนาให้ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจมีความรู้ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนา
ศกัยภาพของการส่งออก – น�าเข้าสนิค้าทีอ่ยูน่อกระบบให้เข้าสูร่ะบบและผ่านช่องทาง
ที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอเสนอให้ ศอ. บต. เป็นผู้ด�าเนินการในเรื่องนี้

 3) ในเรื่องของสถานบันเทิงนั้น พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับบที่ 4/2547 บัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา 5 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรจะก�าหนดเขต 
อันมีปริมณฑลจ�ากัดในท้องที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองด อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ตามมาตรา 4 ก็ให้กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 7 อาคาร หรือ
สถานท่ีที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตามมาตรา 4 ต้อง (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด  
สถานที่ส�าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว  
(2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก

 แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้อย่างจริงจัง รวมทั้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีมีการเสนอให้มีการจัดแบ่งโซนของสถานบริการซึ่งเป็นสถานที่
ต้องห้าม (ฮารอม)ในศาสนาอิลาม จึงขอเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าควร
ด�าเนินการแบ่งโชนโดยอาศัยอ�านาจตาม มาตรา 5 หรือไม่ อย่างไรก็ดี “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” ส�าหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล  
ในจังหวดัอืน่ หมายความถงึ ผูว่้าราชการจังหวดั ดังนัน้ ขอเสนอให้พนกังานเจ้าหน้าที่
เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตท่ีฝ่าฝืน มาตรา 7 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
โดยขอเสนอให้ ศอ.บต. ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาด�าเนินการ 
ต่อไป

  4)  ในเรือ่งของการประกาศเขตอทุยานแห่งชาติ บรเิวณเทอืกเขาบโูด-สไุหงปาดี 
ซ่ึงมีบางส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินท�ากิน (สวนยางและสวนผลไม้) ของชาวบ้านที ่
ท�ามาหากินในพื้นที่มาแต่เดิมนั้น ขอเสนอให้ ศอ.บต. พิจารณาใช้อ�านาจหน้าที่ตาม 
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พ.ร.บ. ของ ศอ.บต. มาตรา 10 ผ่อนผันให้ชาวบ้านประมาณหมื่นหกพันกว่าราย 
ที่อาศัยอยู่เดิม เพื่อมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสามารถท�ามาหากิน 
ตามปกติในพื้นที่ประมาณ สองหมื่นห้าพันไร่ดังกล่าว

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 8

วันที่ 10 กันยายน 2555
ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรค 
ด�ารงไทย และพรรคมาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

 ในปัจจุบัน บุคคลภายนอกที่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดน 
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ภาคใต้ (จชต.) จากสื่อสารมวลชน มีความรู้สึกว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะลุกลาม 
ใหญ่โต แต่ที่ประชุมคิดว่า สถานการณ์น่าจะคงตัวและมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ หากฝ่าย
รัฐบาลและฝ่ายค้านถือว่าปัญหาความรุนแรงใน จชต. เป็นวาระแห่งชาติท่ีจะต้อง 
ร่วมมือกันแก้ไข โดยให้ความส�าคัญแก่การริเริ่มและการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ 
เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ เพราะผู้ที่ใช้ความรุนแรงล้วนอยู่ในพื้นที่นั่นเอง

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็นดังนี้

 1. ตามที่เจ้าหน้าท่ีส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
ออกมาแถลงข่าวว่ามโีรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจ�านวนหนึง่ในจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ รบัเงนิจากต่างประเทศ เพ่ือน�ามาใช้ในการก่อการร้าย โดยยกโรงเรยีนอิสลาม
บูรพาเป็นตัวอย่างนั้น ท่ีประชุมเห็นว่าการแถลงข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดบรรยากาศ
ความหวาดระแวง มากกว่าบรรยากาศที่ดี เพราะโรงเรียนหลายแห่งรับเงินบริจาค
จากในและนอกประเทศเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นปกติอยู่แล้ว และเกรงว่า 
จะถูกเพ่งเล็งทั้งๆ ท่ีด�าเนินงานอย่างถูกต้อง อันท่ีจริง หากส�านักงาน ปปง. มีข้อ
สงสัยหรือมีเบาะแสว่ามีการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ก็ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สืบสวนเป็นเฉพาะรายไป 

 2. ตามทีร่ฐับาลตัง้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท ไว้ส�าหรับการรับซือ้และจ�านอง
ทีด่นิ เพ่ือแก้ไขปัญหาการกว้านซือ้ทีดิ่นในจงัหวดัชายแดนภาคใต้น้ัน ทีป่ระชมุเหน็ว่า 
การรับซื้อที่ดินควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น พยายามไม่ให้คนอพยพย้ายถิ่นฐาน
ออกจากพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับราคาการขายที่ดินที่เป็นธรรม เป็นต้น และรัฐบาล
ควรตัง้เกณฑ์ทีร่ัดกุมเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ และด�าเนินการรับซื้อที่ดินตาม
เกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างรดักมุ โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินด้านเชือ้ชาตแิละศาสนา อนึง่ รฐับาล
ควรตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ให้เพียงพอ

 3. ตามท่ีมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติ ศอ.บต. นิยาม “จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้” ว่าหมายถึง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 
สงขลานัน้ ทีป่ระชมุเหน็ว่าพืน้ทีด่งักล่าวไม่สอดคล้องกบัพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาความขดัแย้ง 
ท่ีรุนแรง จึงขอเสนอให้รวมอ�าเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี เป็นจังหวัด
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นาทวี ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการแบ่งเขตเป็นพื้นที่ราชการอยู่แล้ว เช่น เขตศาล  
เขตอยัการ เขตขนส่ง เขตราชทณัฑ์ ฯลฯ หลงัจากการตัง้จังหวดันาทวแีล้ว จงึขอเสนอ
ให้แก้ไขนยิามของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้หมายถงึ 4 จงัหวดัคอื นราธวิาส ปัตตานี 
ยะลา นาทวี ซึ่งจะช่วยให้การแบ่งเขตพื้นที่มีความชัดเจน ว่าเป็นกลุ่มจังหวัด มิใช ่
จังหวัดบ้างอ�าเภอบ้าง อีกทั้งการมีนิยามใหม่เช่นนี้ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหา 
ตรงตามพื้นที่

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 9

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพ่ือไทย พรรคด�ารงไทย พรรค 
เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย พรรคภูมิใจไทย อดีตผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสมาชิกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ 
เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี  
จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพ่ือเปิดพื้นที่ให้นักการ เมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ

ประเด็นทั่วไป

 1) จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งก�าลังจะก้าวเข้า
สู่ปีที่ 10 แล้วนั้น ฝ่ายรัฐบางฝ่ายมักพูดว่า ถ้าไม่ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ที่มีอยู่ 
สามฉบับแล้ว ใครจะรับผิดชอบ แต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการรับผิดชอบของตนมี
ส่วนช่วยลดความรนุแรงได้มาก น้อยเพยีงใด ดงันัน้ ถงึเวลาแล้วทีป่ระชาชนพงึมสีทิธิ  
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โดยให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบและประเมินผลงานของภาครัฐให้มากขึ้น เช่น
ประเมินความเหมาะสมของการจดัท�างบประมาณ ประเมนิความรดักมุและประสทิธผิล
การใช้งบประมาณ ประเมนินโยบายทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของประชาชน เป็นต้น

 2)  ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาครัฐเอง  
ได้ท�าการศกึษาและได้เสนอแนะทางออกไว้ อาทิ เรือ่งกฎหมายความมัน่คง กระบวนการ
ยุติธรรม และเขตปกครอง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรมพิเศษ อย่างมากมายหลายประการ
แล้วนั้น ขอให้รัฐบาลน�าข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณา โดยให้ความส�าคัญไม่น้อย
ไปกว่าข้อเสนอแนะจากฝ่ายความม่ันคง และขอให้ด�าเนินการอย่างจรงิจงัตามข้อเสนอ
แนะที่พิจารณาอย่างดีแล้วต่อไป

ประเด็นเฉพาะ

 3) ท่ีผ่านมามีการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน (ในบาง
พื้นที่) ท�าให้เกิดผลกระทบแก่คนในพื้นที่อย่างมาก เช่น มีข้อมูลให้เชื่อถือได้ว่าผู้ที่ 
ถูกเชิญตัวไปและมีรายชื่ออยู่ในระบบสารสนเทศ อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้า 
รับราชการ ไม่ได้รับความสะดวกในการขอลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) เพื่อไป 
ประกอบพิธีฮัจจ์อย่างทันท่วงที และอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไป
ท�างานในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ไม่เกิดความรู้สึกถึงความไม่เป็น
ธรรม ฝ่ายรัฐควรท�าความกระจ่างในเรื่องนี้ ว่ามิได้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ไม่ใช่ 
ผู้ต้องข้อหาแต่อย่างใด โดยเฉพาะให้บุคคลเหล่านั้นได้รับใบรับรองจากฝ่ายความ
มั่นคง ให้ได้รับสิทธิการเยียวยา ตามกฎเกณฑ์ของ ศอ.บต. ด้วย

 4) ส�าหรับการด�าเนินการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ 
ตามนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้น ที่ประชุมขอให้รัฐบาลด�าเนินการ 
ในเร่ืองนีอ้ย่างเป็นจริงเป็นจงั อย่างไรกด็ ีในขณะทีย่งัไม่มกีารออกกฎหมายมารองรบั
เขตปกครองพเิศษดงักล่าว กม็กีารกระจายอ�านาจหลายด้านทีร่ฐับาลสามารถด�าเนนิ
การโดยใช้อ�านาจฝ่ายบรหิาร ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ด�าเนนิการให้เหมอืนกนัเสมอไป
ทั้งประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการโอน
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อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น อ�านาจด้าน
นโยบายและบุคลากรด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคดีครอบครัวและมรดก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์และ
ภาษา เป็นต้น

 5)  ปัจจุบันมีการลอบท�าร้ายซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างชาติพันธุ์ โดย 
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปัญหาการก่อความไม่สงบโดยตรง เพราะผู้ตกเป็นเหยื่อคือ 
ชาวบ้านธรรมดา ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัความมัน่คงแต่อย่างใด ชาวบ้านจึงมีข้อสนันษิฐาน
ไปต่างๆ นานา เช่น เป็นการไล่บุคคลต่างชาติพันธุ์ออกจากพื้นที่ มีกระบวนการ 
ติดอาวุธที่มิใช่ฝ่ายขบวนการฯ หรือเป็นการแก้แค้นกันไปมา ที่ประชุมจึงขอเสนอ
ให้รัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น  
เพ่ือลดบรรยากาศความหวาดระแวงและฟ้ืนฟกูารอยูร่่วมกนัระหว่างคนต่างชาตพินัธุ์
ให้อยู่กันได้เหมือนเดิม

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมือง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10

วันที่ 14 มกราคม 2556
โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ผู ้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย  
พรรคมาตุภูมิ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีทั้ง ส.ส. อดีต ส.ส. อดีต ส.ว. 
อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกองค์กรบริหาร 
ส่วนจังหวดันราธวิาส นายก อบต. และเจ้าหน้าทีส่ถาบันสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร
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สรุปข้อเสนอ

ประเด็นทั่วไป

 ประเด็นที่ส�าคัญคือความไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของรัฐ และ
การลดอคติต่อกัน ส่ิงที่ประชาชนคาดหวังคือความปลอดภัยและความเป็นธรรม 
อีกทั้งยังคาดหวังให้รัฐเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนสามารถต่อสู้เรียกร้องในเรื่องสิทธ ิ
และเสรีภาพได้โดยสันติวิธี

ประเด็นความปลอดภัยของครู

 1) การดแูลรกัษาความปลอดภยัของคร ูจะสร้างขวญัและก�าลงัใจให้ครสูามารถ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่ เหตุร้ายที่เกิดแก่ 
ครูนั้น มีผลกระทบไม่แต่เฉพาะครูเท่านั้น หากยังกระทบจิตใจของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง และยงักระทบต่อความเชือ่มัน่ต่อรฐับาลด้วย อย่างไรกด็ ีควรมกีารจ�าแนก
ให้ชดัเจนด้วยว่า กรณทีีค่รถูกูท�าร้ายกรณใีดเป็นเรือ่งของเหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอื
เป็นกรณีส่วนตัว และกรณีอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ใน 
ทุกกรณี โดยไม่ตัดประเด็นใดออกไป หรือรีบปิดส�านวน

 2) ชุมชนเป็นเกราะที่จะดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูได้เป็นอย่างดี ที่ประชุม 
ขอสนับสนุนมติของสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ในเรื่องนี้ 
โดยเฉพาะในเรือ่งทีจ่ะผสานความร่วมมือสามฝ่าย คอืฝ่ายพลเรอืน ต�ารวจ และทหาร 
โดยที่ฝ่ายพลเรือน เช่นนายอ�าเภอ และก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีบทบาทส�าคัญในการ
วางแผนรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดชุมชนและรู้จักพื้นที่ ส่วนฝ่าย
ต�ารวจและทหารมีหน้าที่ส�าคัญเป็นก�าลังสนับสนุน

 3) ผูท้ีจ่ะท�าร้ายครูมักกระท�าในช่วงเวลาเผลอ หรือเมือ่เกิดช่องว่างในการรกัษา
ความปลอดภยั ดงันัน้ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องปฏบัิตงิานอย่างเข้มงวดกวดขนัอยูต่ลอดเวลา

 4)  ควรให้คณะอนกุรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (อกคศ.) 
ของเขตการศึกษามีอ�านาจหน้าที่เต็มที่ในการบริหารงานบุคคล 

 5) ในส่วนของมาตรการระยะยาว ควรให้มีการบรรจุคนในพื้นที่ผู้มีคุณวุฒิ
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ทางการศึกษาให้ท�าหน้าท่ีครู โดยพ้ืนท่ีหมายถึงต�าบลหรืออ�าเภอหรือจังหวัดที่เป็น
ภูมิล�าเนาของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ เพื่อจะให้ได้บุคลากรที่รู้จักพื้นที่ รักพื้นที่ และ
เป็นที่รักของชุมชน

ประเด็นการเจรจาสันติภาพ

 1) ที่ประชุมขอเน้นประเด็นที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้โดยตลอดคือ ขอให ้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระศึกษาและพัฒนากระบวนการสันติภาพ 
ประกอบด้วยหลายฝ่ายที่มีความรู ้เก่ียวกับพ้ืนที่และกระบวนการสันติภาพ   
(ในท�านองเดียวกับคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส.)  
คณะกรรมการฯ พงึท�างานอย่างจรงิจังและเงยีบๆ เหมอืนกรณกีระบวนการสนัตภิาพ
ของอาเจะห์ หรือมินดาเนาที่ได้ประสบผลส�าเร็จ และพึงท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 
แม้อาจมีการเปลี่ยนรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพ 

 2) ฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการควรท�าความตกลงกันในเบ้ืองต้นที่จะหาประเทศ
หรือองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง มีทักษะการเป็นคนกลาง และได้รับความไว้วางใจ
จากทั้งสองฝ่าย มาท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา ในขั้นตอนของการเจรจา 
หาข้อตกลงร่วมกัน

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมือง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 11

วันที่ 10 มีนาคม 2556
โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรค 
ความหวังใหม่ และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค ตลอดจนสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส 
และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ  
วิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ       

 1) สืบเนื่องจากการลงนามในเอกสารความเห็นพ้องทั่วไปในเรื่องกระบวนการ
สานเสวนา สันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process) 
ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และตัวแทน BRN Coordinate ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น จากการสอบถามความเห็นและความรู้สึกของคนในพื้นที่
พบว่า ความสงบและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้น และเห็น
ว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะยุติความรุนแรงได้ดีกว่าการพูดคุยและการเจรจากัน

 2)  ท่ีประชมุมคีวามเหน็ว่าการพดูคยุหรอืการสานเสวนาครัง้น้ี น่าจะน�าไปสูก่าร
เจรจาสันติภาพที่รวมทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่การลดความรุนแรงและการพัฒนาพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใต้โดยความร่วมมือกันต่อไป ในขณะเดียวกันที่ประชุมเข้าใจว่าการ
สานเสวนากด็ ีการเจรจาในอนาคตกด็ ีเป็นกระบวนการทีต้่องใช้เวลา และแม้ว่าจะได้
ข้อตกลงร่วมกันแล้ว ก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงจะบรรลุ
ผลอย่างเตม็ที ่ทุกฝ่ายจงึควรอดทนและไม่คาดหวงัจนเกนิไปว่ากระบวนการสนัติภาพ
จะเกิดผลในเวลาอันรวดเร็ว
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 3) ในขณะที่รอการคลี่คลายปัญหาผ่านการพูดคุยและการเจรจากันนั้น รัฐควร
ด�าเนินการเพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรง อาทิ

  3.1 รฐับาลควรยกเลกิการประกาศใช้พระราชก�าหนดในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
ในบางอ�าเภอที่มีความรุนแรงต�่าเช่น เบตง กาบัง ธารโต กะพ้อ ไม้แก่น สุคิริน แว้ง 
สุไหงโกลก และตากใบ เป็นต้น โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติความม่ันคงภายใน
แทน

  3.2 รัฐควรลดการใช้กองก�าลังและการใช้อาวุธในพื้นที่ลง และใช้กองก�าลัง
ที่เป็นคนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งหมายถึงกองทัพภาคที่   4 และกองพลที่ 15 ในขณะ
เดียวกัน ก็มอบหมายให้ต�ารวจและฝ่ายพลเรือนผู้มีอ�านาจหน้าท่ี เข้ามารับผิดชอบ
ความมั่นคงปลอดภัยให้มากขึ้น จนเข้าสู่ภาวะปกติตามล�าดับ

  3.3 รฐัควรด�าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ของสภาความม่ันคงแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ในข้อที่ระบุว่า “ไม่มองกลุ่มผู้เห็นต่างเป็นศัตรู และมุ่งปรับเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้
ของกลุ่มที่เลือกใช้ความรุนแรงมาเลือกใช้ การต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ แทนที่การมุ่ง
ปรับความคิดความเชื่อในเชิงอุดมการณ์อย่างเดียว”

 4) เนื้อหาและผู้ที่จะเข้าร่วมในกระบวนสันติภาพในส่วนของรัฐ อย่างน้อย 
น่าจะประกอบด้วย

   4.1 นอกจากเนือ้หาเรือ่งในการลดความรนุแรงและการรกัษาความยติุธรรม
แล้ว ควรมีการพูดคุยในเรื่องการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

   4.2  ควรพดูคุยในเร่ืองการอ�านวยความยตุธิรรมและการพัฒนาพ้ืนทีใ่นด้าน
เศรษฐกิจและสังคมด้วย

  4.3 นอกจากฝ่ายความมั่นคงแล้ว คณะบุคคลท่ีจะเข้าร่วมการพูดคุย 
ควรประกอบด้วยฝ่ายการเมือง และฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยเฉพาะคน 
ในพื้นที่น่าจะมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญ

 5) ตวัอย่างการสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการมส่ีวนร่วมในกระบวนการสนัตภิาพ

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
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   5.1 รองนายกรฐัมนตรผีูที้ไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบศนูย์ปฏบิตักิารคณะ
กรรมการ ขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ศปก. กปต.) น่าจะเชิญนักการเมืองหลายฝ่ายเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้

  5.2 เพื่อความเข้าใจสอดคล้องกัน องค์กรของรัฐฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
น่าที่จะมีการประสานพูดคุยกันเอง ตลอดกระบวนการสันติภาพ

  5.3 ควรมกีารท�าความเข้าใจถึงความส�าคญัและความจ�าเป็นของกระบวนการ
สนัติภาพ เพือ่ให้เกดิความเหน็พ้องต้องกันของคนในประเทศทีจ่ะสนบัสนนุกระบวนการ
นี้

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมือง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12

วันที่  27 พฤษภาคม 2556
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคมาตุภูมิ พรรค 
ความหวงัใหม่ พรรคเพือ่นเกษตรไทย พรรคด�ารงไทย พรรคชาตไิทย พรรคภมิูใจไทย 
และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพ่ือเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัการเมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลีย่น
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพือ่ลดความรนุแรงและส่งเสรมิให้เกดิสนัติสขุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอ       

 1) ที่ประชุมสนับสนุนการสานเสวนา/พูดคุยสันติภาพในมาเลเซีย นอกจากน้ี 
การสานเสวนาสันติภาพควรรวมทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย รวมตลอดถึง
ฝ่ายค้านในทั้งสองประเทศ และกลุ่มที่คัดค้านและสนับสนุนรัฐในพื้นที่ด้วย อย่างไร 

53

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร



ก็ดี การสานเสวนาสันติภาพเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะต้องพัฒนาไปสู่ข้ันตอนการ 
เจรจาสันติภาพต่อไป 

 2) ในขั้นตอนการเจรจาสันติภาพต่อไปนั้น ที่ประชุมขอยืนยันข้อเสนอเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2556 ของที่ประชุม ความว่า “ฝ่ายรัฐและฝ่านขบวนการควร
ท�าความตกลงกันในเบื้องต้นที่จะหาประเทศหรือองค์กร ที่มีความเป็นกลาง มีทักษะ
การเป็นคนกลาง และได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่าย มาท�าหน้าที่เป็นคนกลาง 
ในการเจรจา” ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการ 
สานเสวนา/พูดคุยสันติภาพ ในขั้นตอนการเจรจา ทั้งรัฐบาลและบี อาร์ เอ็น  
พึงพิจารณาข้อเสนอของบี อาร์ เอ็น ที่จะให้รัฐบาลมาเลเซียท�าหน้าที่เป็นคนกลาง 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณลักษณะความเป็นคนกลาง ซึ่งที่ประชุมเสนอไว้ข้างต้นประกอบด้วย

 3)   ความไม่เป็นธรรมเป็นต้นเหตหุนึง่ของความขดัแย้ง ความเป็นธรรมเป็นเรือ่ง
ที่ส�าคัญยิ่ง โดยขณะนี้ประเทศไทยก�าลังโหยหาความเป็นธรรมอยู่ ในเรื่องนี้ นโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ได้ก�าหนด
วัตถุประสงค์ข้อ 2 (3) ความว่า “เร่งรัดการคลี่คลายเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยของ
ประชาชน และต่างประเทศให้กระจ่างชัด โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในกระบวนการตรวจสอบค้นหาความจริง มีการเปิดเผยให้สาธารณชน 
ได้รบัทราบ และน�าตวัผูก้ระท�าผดิเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมโดยเรว็ เพือ่ขจัดวฒันธรรม
การไม่ต้องรับผิดปลดเงื่อนไขของความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม” ดังนั้น รัฐพึง
ด�าเนินการตามนโยบายนี้เห็นเกิดผลโดยเร่งด่วนด้วย

 4)  ทีป่ระชมุขอสนบัสนนุการด�าเนนิการของ ศอ.บต. ในส่วนทีเ่ป็นความพยายาม
เข้าถึงและรับฟังเสียงของประชาชนทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความ
หวาดระแวงในพื้นที่

 5) การสานเสวนา/พูดคุยสันติภาพเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สังคมไทยโดยรวม
ตลอดจนสังคมในพื้นที่ควรได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างรอบด้าน ในการนี้ควรมีพื้นที ่
การแสดงออก โดยผ่านสื่อสารมวลชนและการจัดเวที ทั้งในพ้ืนที่และในส่วนกลาง  
โดยเฉพาะเวทีส�าหรับชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่ ได้น�าเสนอปัญหา ข้อคิดเห็น  
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และข้อเสนอแนะ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้เป็นการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกับวตัถปุระสงค์
ข้อ 6 ของนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.  
2555 – 2557 ความว่า “ให้สังคมไทยเกิดการรับรู้มีความเข้าใจในสถานการณ ์
ท่ีเป็นจรงิ และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้”

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13

วันจันทร์ ที่  15 กรกฎาคม 2556    
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี

 ผู ้ร่วมสานเสวนา:นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคมาตุภูมิ พรรค 
ความหวังใหม่ พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรคด�ารงไทยพรรคชาติไทย พรรคภูมิใจไทย 
และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป้าหมาย: เพ่ือเปิดพ้ืนทีใ่ห้นกัการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลีย่นปัญหา
และหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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สรุปข้อเสนอแนะจากการสานเสวนาได้ดังนี้

 1) ท่ีประชุมมีความยินดีและขอสนับสนุนการลดความรุนแรงในช่วงเดือน 
รอมฎอนอันศักดิ์ สิทธิ์เป็นเวลา40 วัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจริงได้ และจะส่งผลดี
ต่อการพูดคุยสันติภาพต่อไป

 2)  อย่างไรกดี็ อาจมีบางฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วยและก่อเหตรุนุแรงในช่วงเวลาดงักล่าว
ได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
และ เป็นกลางเพือ่ให้เป็นไปตามค�าแถลงความเข้าใจร่วมกนัเรือ่งความรเิริม่ สนัตภิาพ
ในเดือนรอมฎอน 2013 ของตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2013  
โดยมีองค์ประกอบเช่น

  -  ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ตัวแทน ศอ.บต. ตัวแทน กอ.รมน.ภาค 4 ตัวแทน 
ศชต. ฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  -  ตวัแทนภาคปะชาสงัคมได้แก่ ตวัแทนจฬุาราชมนตรีตวัแทนคณะกรรมการ
อสิลามประจ�า 4 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ จงัหวดัละหนึง่คนตวัแทนฝ่ายวชิาการ ตวัแทน
สภาทนายความ ตัวแทนสื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชาชนไว้วางใจเป็นต้น

 3)  เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการพดคุยสันติภาพดังนี้

  - ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี พ.ศ. 2556 ว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนรอมฎอนซึ่ง  
ขอยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนอาหารในการละศีลอดแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
อย่าง ทั่วถึงการผ่อนปรนเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุสลิม ให้ปฏิบัติงานระหว่าง 
08.30– 15.00 น. เพื่อให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีคุณค่า ในการนี้ ขอเสนอให้ ศอ.บต. 
กวดขัน และหากจ�าเป็นก็ลงโทษผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติด้วย

  - ด�าเนินการให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษคดีความม่ันคงในกรณีท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความผ่อนปรนซึ่งกันและกัน

  - พยายามลดความรุนแรงที่แฝงอยู่ในโครงสร้าง เช่นการให้ความยุติธรรม
ในคดีความมั่นคงอย่างสม�่าเสมอ การเพิ่มสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นต้น
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 4) ในเรื่องของการกระจายอ�านาจที่ประชุมมีความเห็นว่าควรริเริ่มในส่วนที่
อาจปฏบิตัใิห้ เหน็ผลในเบือ้งต้นก่อนเช่น การโอนย้ายอ�านาจของผูว่้าราชการจงัหวดั 
ไปให้นายก อบจ.ในส่วนของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ การแก้ไขเพิ่ม
เตมิ พ.ร.บ. ของ ศอ.บต.ในส่วนของบทนยิาม โดยให้ ศอ.บต. มเีขตอ�านาจตรงกบัเขต
พื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงจากการครอบคลุม 5 จังหวัดเป็น 3 จังหวัดกับ 4 อ�าเภอ 
ของสงขลา

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14

วันจันทร์ ที่  9 กันยายน 2556
โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

 ผู้ร่วมสานเสวนา:นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคมาตุภูมิ พรรคความหวัง
ใหม่ พรรคแทนคุณแผน่ดิน พรรคด�ารงไทยพรรคภูมใิจไทย และนกัการเมืองไมส่งักดั
พรรค สมาชิกสภาจังหวัด นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติ วิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้นกัการเมอืงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปล่ียน
ปัญหาและ หาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรุปข้อเสนอแนะจากการสานเสวนาได้ดังนี้

 ตามที่เลขาธิการ สมช. ได้แถลงว่า บีอาร์เอ็นได้ส่งเอกสารความยาว 30 หน้า 
ที่อธิบายข้อเรียกร้อง 5ข้อว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และจะมีการพูดคุยรอบใหม ่
ในเดือนตุลาคมที่คาดว่าจะมีกลุ่มบีไอพีพี และพูโลเข้าร่วมนั้น ที่ประชุมมีความเห็น
ว่าเป็นความคืบหน้าของการพูดคุยที่น่าจะด�าเนินต่อไปได้ ในบรรยากาศที่ดีเพราะ
มีการเริ่มพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นเนื้อหามากขึ้นและ เป็นการขยายการมีส่วนร่วม 
เพิม่มากขึน้ด้วย ในส่วนของเนือ้หาและกระบวนการพดูคุยนัน้ทีป่ระชมุมคีวามเหน็ดงันี้

 1) ควรเปิดพ้ืนที่การพูดคุยทางการเมืองส�าหรับผู้เห็นต่างทั้งที่สนับสนุน 
ฝ่ายรัฐ และฝ่ายขบวนการฯ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพื่อให้การเมืองเป็นวิธี
หลักในแก้ไขปัญหา

 2)  ประเด็นทางการเมืองที่ส�าคัญคือการกระจายอ�านาจซึ่งส�านักปฏิรูปได้เสนอ
เอกสาร “ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร”สรุปได้เป็น 6 ทางเลือกคือ 
(ก) การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ ศอ.บต. (ข) การตั้งทบวงบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ค) สามนคร 1 (ง) สามนคร 2 (จ) มหานคร 1 และ (ช) มหานคร  
2 นั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า 

  2.1) ทางเลือก (ก) และ (ข) เป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค ซ่ึง 
ควรเริ่มจากการเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ ศอ.บต. ก่อน โดยอาจพิจารณาการจัดตั้ง
เป็นทบวงหรือไม่อย่างไรในล�าดับต่อไป 

  2.2)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ ศอ.บต. อาจท�าได้โดยแก้ไขเพียง
ระเบียบปฏิบัติเช่น การมอบอ�านาจหน้าที่ให้เลขาธิการ ศอ.บต.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในส่วนของการก�ากับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้ง หมดยกเว้นส่วนท่ีเก่ียวกับ
ความม่ันคงและศาล การปรบัปรงุบรหิารงานภายใน ศอ.บต.ให้เกดิความกระตอืรอืร้น 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  2.3) ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ของ ศอ.บต. มาตรา 3 ในส่วน
ของนิยาม “จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรง  
โดยมีนิยามใหม่ให้หมายความว่าจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
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อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพาอ�าเภอนาทวีอ�าเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา และควร
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 ในเรื่องที่มาของเลขาธิการโดยให้เลขาธิการเป็น
ข้าราชการพลเรือนที่ผ่านการเสนอช่ือและการสรรหาส่วนรองเลขาธิการอาจเป็น
ข้าราชการพลเรือนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้
มาซึ่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ

  2.4) รูปแบบมหานคร 1 และ 2 นั้นอาจต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 78 ทีบ่ญัญตัว่ิาจงัหวดัทีม่คีวามพร้อมสามารถจดัให้มกีารปกครองส่วนท้องถิน่  
เต็มจังหวัดได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดไม่ใช่ในกลุ่มจังหวัด จึงควร 
รอการพิจารณาในเรื่องนี้ไว้ก่อน

  2.5) ระหว่างรูปแบบสามนคร 1 ที่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯโดยคง อบต. และ 
เทศบาลไว้นั้น น่าจะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่ารูปแบบสามนคร 2 ที่ให้
ยกเลิก อบต. และ เทศบาล ทางเลือกที่คล้ายสามนคร 1คือการมีแผนที่เดินทางเพื่อ
โอนย้ายอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดไปสู่นายกอบ จ. ยกเว้นในเร่ืองความมั่นคง 
การต่างประเทศ การคลัง และการศาล เป็นต้นจนในที่สุด นายก อบจ. ที่มาจากการ
เลือกตั้ง ก็ท�าหน้าที่เหมือนผู้ว่าฯในปัจจุบันนั่นเอง

  3) ในเรื่องข้อเรียกร้องของ บีอาร์เอ็น ที่ให้พิจารณาปล่อยนักโทษคด ี
ความมั่นคงนั้นทราบว่าทางราชการก็ก�าลังพิจารณา ด�าเนินการอยู่ในส่วนที่ไม ่
ขัดกับกฎหมายและระเบียบท่ีมีอยู่แต่หากเรื่องน้ีไป ติดขัดอยู่ที่หน่วยงานใดก็ขอให้
หน่วยงานนัน้ด�าเนนิการเป็นเรือ่งทีร่บีด่วน เพราะมคีวามส�าคญัต่อสร้างความไว้วางใจ
ในกระบวนการสันติภาพ

  4)  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพเปิดเผยข่าวสารข้อมูลในส่วน
ที่ผู้ที่พูดคุยอย่างเป็นทางการเห็นพ้องว่าควรเปิดเผยได้ภายใต้หลักการท่ีว่าข้อเสนอ 
ต่างๆ ยังเป็นเพียงชั่วคราวและปรับเปลี่ยนได้โดยผู้เสนอเองเพราะ “ยังไม่ถือว่า
อะไรเป็นข้อตกลงตราบใดที่ยังไม่ตกลงกันทุกอย่างหมด” การเปิดเผยข้อมูลและการ 
เชิญชวนให้ผู้เก่ียวข้องแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ข้อตกลงที่จะลงนามกันและ 
ได้รับสัตยาบันต่อไปนั้นมีโอกาสที่จะน�าไปใช้และมีความยั่งยืนมากขึ้นนั่นเอง
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15

วันจันทร์ ที่  21 ตุลาคม 2556
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา

 ผูร่้วมสานเสวนา: นกัการเมอืงจากพรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธปัิตย์ พรรคภมูใิจ
ไทย พรรคมาตุภูมิ พรรคความหวังใหม่ พรรคด�ารงไทย และนักการเมืองไม่สังกัด
พรรค สมาชิกสภาจังหวัด นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรุปข้อเสนอแนะจากการสานเสวนา โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องกระบวนการของการพูดคุยสันติภาพ

 • ตามข้อเสนอของบีอาร์เอ็น ที่ให้มีตัวแทนของพูโล บีไอพีพี รวมทั้งผู ้
เชี่ยวชาญ และเยาวชน ร่วมในคณะผู้พูดคุยฝ่ายบีอาร์เอ็นนั้น ที่ประชุมมีความเห็น
ว่าเป็นพัฒนาการที่ดี เพียงแต่เสียดายที่ยังไม่มีตัวแทนฝ่ายสตรีซึ่งเป็นผู้ได้รับผล 
กระทบและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อนึ่ง ฝ่ายพูโล บีไอพีพี ยังอาจฝ่ายที่แยกย่อย
อีก และอาจมีฝ่ายเคลื่อนไหวอื่นๆ อีกที่น่าจะมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยหวังว่า 
ผลที่ได้จากการพูดคุยจะไม่มีฝ่ายใดที่มาปฏิเสธในภายหลัง

 • การที่บีอาร์เอ็นได้เสนอการปรับองค์คณะท่ีจะเข้าร่วมการพูดคุยของฝ่าย  
ตนแล้วน้ัน ฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะพิจารณาองค์คณะผู้พูดคุย ให้สอดคล้องและมีการ
ครอบคลุมท่ีหลากหลายเช่นกนั เช่นมผีูเ้ชีย่วชาญ และตัวแทนเยาวชนและสตร ีเป็นต้น 
อนึ่ง ควรพิจารณาเชิญตัวแทนฝ่ายการเมืองพรรคต่างๆ ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมเป็น 
ที่ปรึกษาในการพูดคุยด้วย

 • ฝ่ายรัฐบาลควรด�าเนินการให้มีความเป็นเอกภาพและแนวทางการพูดคุย 
ที่ชัดเจนขึ้น และควรปรึกษาหารือกับภาคประชาชนในพื้นที่ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่เพิ่มมากขึ้น

 • รฐับาลควรจดัหรือสนบัสนนุให้มกีารพดูคยุสนัตภิาพในหลายระดับ เช่นระดับ
ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ เช่นระดับชุมชนด้วย

ประเด็นที่สอง เรื่องการลดเงื่อนไขความขัดแย้งและการเสริมสร้างบรรยากาศ
การพูดคุย

 • รัฐบาลควรเร่งพิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงภายใน พ.ศ. 
2551 มาแทนที่ เช่นในพื้นที่ อ�าเภอกาบัง อ�าเภอเบตง อ�าเภอสุคิริน ที่มีความรุนแรง
ในระดับต�่า
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 • สืบเนื่องจากการท่ี ศอ.บต.ได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพ
ในช่วงเดือนรอมฎอน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2556 (ฮ.ศ. 1434) เพื่อตรวจ
สอบความรุนแรงสาเหตุที่มาของเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ในช่วงรอมฎอน ที่ผ่านมา
นั้น ที่ประชุมขอเสนอให้ ศอ.บต. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่
หลากหลายเหมือนเดิมเพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป

 • รัฐบาลควรมอบหมายและก�าชับ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ังต�ารวจ ให้ท�า
หน้าท่ีป้องปรามและปราบปรามยาเสพติดและการค้าน�้ามันเถื่อน รวมทั้งคาดโทษ
ต่อผู้ละเลยต่อหน้าที่ด้วย

ประเด็นที่สาม เรื่องเนื้อหาของการพูดคุย

 • ในเรื่องข้อเรียกร้อง 5 ข้อของบี อาร์ เอ็นนั้น รัฐบาลควรมีค�าตอบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรในระดับใดระดับหนึ่งเพื่อให้การพูดคุยด�าเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากแต่ละประเด็นอาจมีความละเอียดอ่อน ดังนั้น ค�าตอบเบื้องต้นอาจเป็นการ
ตอบรับที่จะน�าข้อเรียกร้องมาเป็นประเด็นในการพูด คุยกันในรายละเอียดเพื่อหา 
ข้อตกลงต่อไปตามล�าดับ

 • ในเรื่องข้อเรียกร้องให้เคารพและฟื้นฟูอัตลักษณ์มลายูในพื้นที่อย่างจริงจัง
นั้น ที่ประชุมขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภาษามลายูให้มีมาตรฐาน และ
ให้มีการเรียนการสอนภาษามลายู ทั้งในการฟัง พูด อ่าน และเขียน จนมีการใช้ภาษา
มลายูมาตรฐานได้อย่างคล่องแคล่วและแพร่หลาย

 • ท่ีประชมุเหน็ว่า การพัฒนาให้จังหวดัชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองท้องถิน่
เต็มพื้นที่จังหวัด ตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญนั้น น่าจะได้รับการพิจารณาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนใน
พืน้ที ่รฐับาลจงึควรสนบัสนนุให้หลายฝ่าย รวมถงึฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสงัคม ฝ่าย
ผู้น�าท้องถิน่ ท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพในการจดัเวทรีบัฟัง/แลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่าง
กว้างขวาง
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 16

วันจันทร์ ที่  16 ธันวาคม 2556
โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพ่ือไทย พรรคภราดรภาพ พรรค 
มาตุภูมิ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค สมาชิกสภา
จังหวัด นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปข้อเสนอแนะจากการสานเสวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดังนี้

 1. ที่ประชุมขอสนับสนุนกระบวนการสันติภาพให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
แต่มีความกังวลว่า ในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอนและมีการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรอยู่นี้ กระบวนการสันติภาพอาจหยุดชะงักลง ทั้งๆ ที่เข้าใจว่า
ฝ่ายบีอาร์เอ็นและฝ่ายที่ร่วมขบวนการฯมีความพร้อม โดยได้ยื่นข้อเสนอ 5 ข้อ ซึ่ง 
ฝ่ายรัฐบาลได้ตอบรับไว้เป็นหัวข้อการพูดคุยแล้ว พร้อมท้ังได้มีข้อเสนอ 2 ข้อต่อ
ฝ่ายขบวนการฯ คือ การลดความรุนแรงและการร่วมกันพัฒนา ดังนั้น หากเรื่องใด
เป็นเรื่องที่ฝ่ายข้าราชการประจ�าสามารถด�าเนินการได้ เพราะสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของทั้งสองฝ่ายและไม่ขัดกับกฏระเบียบที่มีอยู่ ก็น่าจะด�าเนินการให้มีความคืบหน้า
ได้ กล่าวโดยเฉพาะคือ ในเรื่องความรุนแรงนั้น ฝ่ายบีอาร์เอ็นได้มีข้อเสนอที่ชัดเจน
ว่าถ้ามีการปล่อยผู้ถูกคุมขัง/นักโทษข้อหาการเมือง 10 คนและการยกเลิกหมายจับ  
10 หมายในหนึ่งเดือน บีอาร์เอ็นจะยุติการปฏิบัติการเป็นรายอ�าเภอ ซึ่งถ้ามีระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายรองรับ ก็ควรรีบด�าเนินการเพื่อลดการสูญเสียชีวิตลง
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 2.  ขอให้รัฐบาลยอมรับกระบวนการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ หรือท่ีเรียกว่า  
track 2 โดยให้หลักประกันแก่คนในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักการเมือง ฝ่าย 
ประชาสังคม ฝ่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้ด�าเนินการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 
กับฝ่ายขบวนการฯได้อย่างปลอดภัย และไม่มีการแทรกแซงจากการหาข่าวของ 
ฝ่ายข่าวความมั่นคง

 3.  ท่ีประชมุขอเสนออกีครัง้หนึง่ให้รฐับาลแต่งตัง้คณะกรรมการอสิระเพือ่ศกึษา
และพัฒนากระบวนการสันติภาพ ที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อช่วย
ให้กระบวนการสันติภาพมีข้อมูลทางวิชาการ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ 
จากคนในพื้นที่ และมีการประสานงานได้อย่างกว้างขวางกับทุกฝ่าย รวมทั้งให้ค�า
ปรึกษาแก่การพูดคุย/เจรจาสันติภาพที่เป็นทางการด้วย โดยด�าเนินการได้อย่าง 
ต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพื่อความรอบคอบ รัฐบาลอาจปรึกษากับ 
กกต. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181

 4.  ในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเสนอให้พรรค 
การเมืองก�าหนดนโยบายการแก้ไขความขัดแย้งใน จชต. ไว้ในการหาเสียงด้วย  
โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุย/เจรจาสันติภาพด้วย
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 17

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพ่ือไทย พรรคด�ารงไทย พรรค
ภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค สมาชิกสภาจังหวัด  
นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเจ้าหน้าที่
จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง

 ที่ประชุมได้พิจารณาสถิติของการเสียชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ที่ผ่านมา ปรากฏว่าในช่วง 8 ปีแรกของความรุนแรง (พ.ศ. 2547-54) มีผู้เสียชีวิต 
เฉลี่ยประมาณปีละ 550 คน หรือวันละ 1.5 คน ในปี พ.ศ. 2555 จ�านวนผู้เสียชีวิต 
ได้ลดลงเหลือ 283 คน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 0.8 คน ในปีต้นปี พ.ศ. 2556  
มีการเร่ิมกระบวนการพูดคุยกัน ท�าให้มีการลดความรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเดือน
รอมฎอน อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเลื่อนการพูดคุยออกไปอย่างไม่มีก�าหนด พร้อมกับ
มีเหตุการณ์การชุมนุมในกรุงเทพฯ การยุบสภาผู้แทนราษฎร ในตอนท้ายปี ท�าให้
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ คือมีผู้เสียชีวิตที่สันนิษฐานว่ามาจากเหตุการณ์
ทางการเมอืงในปี พ.ศ. 2556 จ�านวนประมาณ 318 คน หรอืโดยเฉลีย่ 0.88 คนต่อวนั 
สถติใินตอนปลายปีทีแ่ล้วและต้นปีนีบ่้งชีว่้าผูเ้สยีชวีติเข้าใกล้จ�านวนในแปดปีแรกคอื  
เฉลี่ยวันละ 1.5 คนแล้ว ดังจะเห้นได้ว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2556, ธันวาคม 2556 
และมกราคม 2557 มีผู้เสียชีวิตจ�านวน 38, 46 และ 45 คนตามล�าดับ
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 หากพิจารณาเหตุการณ์ร้ายแรงและสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
2557 พอล�าดับบางเหตุการณ์พร้อมทั้งสันนิษฐานสาเหตุได้ดังนี้

 - กรณีการฆ่าเด็ก 3 ศพ ที่บ้านปาลูกาแปเราะ อ. บาเจาะ   

 - การยิงพระบิณฑบาต ที่ อ. แม่ลาน (อาจเป็นการเอาคืน)

 - กรณียิงแล้วเผา ที่ อ. ยะหริ่ง (อาจเป็นการเอาคืน)

 - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านแกแม อ. ระแงะ จับผู้ต้องหาเป็นนาวิกโยธินได้  
1 คน ออกหมายจับ อ.ส. 1 คน และควบคุมทหารพรานตาม พ.ร. ก. ฉุกเฉิน  
1 คน โดยมีหลักฐานผู้ถือกรรมสิทธิ์รถที่ก่อเหตุ และพบผ้ายันต์ 1 ผืน (อาจเพราะ
ผลประโยชน์ขัดแย้ง)

 - กรณีแทงคุณอารง ประธานสภา อ.บ.ต. (น้องผูส้มคัร ส.ส. เพือ่ไทย) 7 บาดแผล
จนเสียชีวิตอย่างทารุณที่บ้านลาโละ อ.รือเสาะ โดยมีนายทหารมาพบรถของผู้ตาย 
ที่บ้านจ่าทหาร และพบเอกสารที่เป็นการเตรียมการ หลังจากนั้น พบกระเป๋าสตางค์
ของผู้ตายที่น�าไปเผาแต่ไม่หมดยังเหลือรูปถ่ายผู้ตายเป็นหลักฐาน จึงจับจ่าทหาร  
2 คน และทหารเสนารักษ์ 1 คน ต่อมาจับรถที่ขนย้ายศพได้ท่ีสงขลา (อาจเป็น 
ความขัดแย้งที่มีผู้มาจ้างให้เจ้าหน้าที่ลงมือกระท�าการ) 

 - กรณีการยิงชาวสวนยางที่ อ. รามัน เสียชีวิต 1 คน 

 - กรณียิงทหารพรานที่ ต.ต้นมะขาม อ.ยะรัง เสียชีวิต 3 คน (อาจเป็นเรื่อง 
ยาเสพติด)

สรุปข้อเสนอแนะจากการสานเสวนา 

ความรุนแรง

 1) ความรุนแรงที่ผ่านมามิได้เกิดจากการกระท�าของขบวนการฝ่ายเดียว  
ที่น่าวิตกคือการแก้แค้นเอาคืน และก็มีการกระท�าโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหลายสาเหตุ 
รวมทั้งมีความขัดแย้งส่วนตัว ด้านผลประโยชน์และด้านอื่นๆ

 2)  กรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ต้องหา โดยเฉพาะกรณี 
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การแทงประธาน อ.บ.ต. เสียชีวิตซึ่งมีหลักฐานแน่นหนานั้น รัฐจะต้องเร่งด�าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจัง รอบคอบและมีประสิทธิผล

 3) รัฐควรมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุรุนแรงโดยพลการ 
ของเจ้าหน้าที่ และแจ้งให้สาธารณชนทราบ เพื่อแสดงว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลความ 
ปลอดภัยของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะให้ปลอดจากภัยอันเกิดจากการใช้อ�านาจ
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง

ความรุนแรงกับการพูดคุยสันติภาพ

 4) การพูดคุยสันติภาพควรด�าเนินต่อไป เพื่อให้เกิดความสงบในที่สุด โดยได้
พิสูจน์แล้วว่า การมีเวทีพูดคุยกันอาจช่วยลดความรุนแรงได้ เช่น อาจมีการตกลง 
ในเรื่องการลดความรุนแรงในบางช่วงเวลา หรือบางพื้นที่

 5) ประชาชนในพ้ืนท่ีควรพิจารณาและริเร่ิมให้เกิดความปลอดภัย การดูแล
กันเองเพิ่มขึ้น และการเร่งรัดกระบวนการสันติภาพ และความยุติธรรม

ความรุนแรงกับเหตุการณ์บ้านเมืองในส่วนกลาง

 6) ที่ประชุมพบว่าการมีรัฐบาลรักษาการก็ดี การชุมนุมที่ปิดล้อมสถานที่ 
ราชการก็ดีนั้น ท�าให้รัฐบาลอ่อนแอ ซึ่งมีผลท�าให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภัย 
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ก็
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส�าคัญยิ่ง เช่นความปลอดภัยของ 
ประชาชน และในเรื่องการพูดคุยสันติภาพใน จชต.

 7) จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าประชาชนในพื้นที่จะเรียกร้องให้มาตรฐานการบังคับ
ใช้มาตรการต่างๆ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะไม่เป็นสองมาตรฐาน ระหว่าง จชต. กับ 
เหตุการณ์ท่ีกรุงเทพ จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าประชาชนในพื้นที่เริ่มออกสู่ท้องถนน หรือ
ปิดล้อมสถานท่ีราชการ เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองส่วนกลางจะเป็น 
ผลดีต่อทุกภาคส่วนของประเทศ
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 18

วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557
ร้านอาหารยัสมีน จังหวัดยะลา

 ผูร่้วมสานเสวนา: นกัการเมืองจากพรรคเพ่ือไทย พรรคด�ารงไทย  พรรคชาตไิทย
พัฒนา พรรคความหวังใหม่ และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นในการน�าเสนอ

 1) สืบเนื่องจากเหตุระเบิดในวันที่ 6-7 เมษายน 2557 จ�านวน 8 ครั้งที ่
จังหวัดยะลา มีผู้เสียชีวิต 1 คน มีผู้บาดเจ็บ 24 คน และมีทรัพย์สินเสียหายจ�านวน
มากนั้น ที่ประชุมขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย และขอประณาม
การใช้ความรุนแรงในครั้งน้ี รวมท้ังความรุนแรงท่ีกระท�าต่อเหยื่อผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ 
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การต่อสู้ด้วยอาวุธ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง

 2) ในการสานเสวนาครั้งที่ 13 ได้มีข้อเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทีท่�าหน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือตรวจสอบว่าความรนุแรงและการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นนั้น ใครเป็นผู้กระท�าโดยมีอะไรเป็นเหตุจูงใจ ที่ประชุม
คร้ังนี้จึงขอยืนยันข้อเสนอดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจ
สอบฯ มอีงค์ประกอบทีม่อี�านาจหน้าท่ีเกีย่วข้องและสามารถปฏิบติัภารกจิจนเกดิผล
เป็นจริงและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งที่เป็นตัวแทนภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการนี้  
ขอให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ. บต. ร่วมกันพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยถือเป็นเรื่องส�าคัญในการเรียกความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้คืน
มาโดยเร็ว อนึ่ง เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของประชาชน คณะกรรมการดังกล่าวอาจ
พิจารณาเชิญตัวแทนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและความน่า
เชื่อถือ มาให้การแนะน�าในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ท�างานของคณะกรรมการฯด้วยก็ได้  

 3) สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดปัจจุบัน  
จะหมดวาระลงในวันที่ 19 เมษายน 2557 เนื่องจากสภาท่ีปรึกษาฯ สามารถมี
บทบาทส�าคัญหลายประการต่อการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 
เป็นโอกาสที่องค์กรเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
โดยเฉพาะการพิจารณาเร่ืองราวร้องเรียนของประชาชน และการติดตามผลการ 
ด�าเนนิงานของราชการในการพฒันาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ทีป่ระชมุจึง 
ขอเรียกร้องบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ให้ความสนใจสมัครผ่านองค์กรในพื้นที่อย่าง 
กว้างขวาง เพื่อให้มีการสรรหาสมาชิกของสภาที่ปรึกษาฯ ที่มีความสามารถ  
มีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย

 4) ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงมาติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจัง ต่อ
เนื่อง และมีประสิทธิผลในการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจัง ถ้าหากมี
ผลงานปรากฏต่อสาธารณะ ประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าสามารถมีคณะกรรมการ
สิทธิฯ เป็นที่พึ่งได้
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 5) ในปี 2550 ได้มีแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและเลขาธิการองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC) ต่อมาในปี 2555 ตัวแทน OIC ได้มาติดตามผลและ 
แสดงความกังวลในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนได้กระตุ้นให้ 
เจ้าหน้าที่รัฐของไทยเร่งกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ต่อมาภายหลัง 
การลงนามการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและผู้แทนของกลุ่มผู้เห็นต่าง 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทยต่อองค์การ OIC ดีขึ้นเป็นล�าดับ ดังจะเห็นได้
จากมติการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ OIC ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 9 - 11 
ธันวาคม 2556 ณ กรุงโกนากรี ประเทศกินี ที่แสดงความยินดีต่อการลงนามการ 
พูดคุยสันติภาพระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยและผู้แทนของกลุ่มผู้เห็นต่าง และขอให้
รัฐบาลไทยพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อขยายการพูดคุยให้ครอบคลุมทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง และได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและถาวร ที่ประชุมมีความ
เห็นว่า OIC เป็นองค์กรส�าคัญที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยให้การ 
พูดคุยสันติภาพมีโอกาสความส�าเร็จมากขึ้น โดยให้ความมั่นใจแก่ชาวมุสลิมที่เป็น 
ชนกลุ่มน้อยในประเทศ จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอที่จะให้ OIC เป็นที่ปรึกษา 
และ/หรือผู้สังเกตการณ์ในการพูดคุย และด้วยความห่วงใยในชาวพุทธที่ถือว่าเป็น 
ชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที ่ผูเ้กีย่วข้องกบัการพดูคยุอาจพิจารณาเชญิองค์กรทางพทุธศาสนา 
เช่น องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (The World Fellowship of Buddhists) 
หรือสมาคมพุทธศาสนาโลก (World Buddhism Association) มามีบทบาทท�านอง
เดียวกับ OIC

 6) ที่ประชุมมีความกังวลใจกรณีคดีนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย นาย 
มูฮัมมัด อัลรูไวลี (Muhammad Al-Ruwaili) โดยมีความเห็นว่าคดีดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลต่อความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเนือ่งทางด้านเศรษฐกจิ 
และสังคม ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ที่
ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ ที่ประชุมจึงขอเสนอให้ราชการไทยให้ความส�าคัญและ
ความยุติธรรมในเรื่องนี้ และขอเรียกร้องให้องค์กรมุสลิมทั้งในพื้นที่และในประเทศ 
ร่วมกนัแสดงน�า้ใจและให้ก�าลงัใจแก่ฝ่ายซาอดุอิาระเบยีทีเ่ป็นผูเ้สยีหาย และใช้ความ
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พยายามท่ีจะด�ารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศท้ังสองและระหว่างประชาชน
ของทั้งสองประเทศด้วย

สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19

วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2557
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรค
ภูมิใจไทย พรรคด�ารงไทย อดีตนักการเมือง เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและ 
สันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงใน จชต. ในช่วงเดือนรอมฎอน  
พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามล�าดับ ดังนี้ เหตุการณ์
ความรุนแรง 66, 69, และ 77 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 32, 23, และ 33 คน และมีผู้ 
บาดเจ็บ 86, 82, และ 127 คน แสดงว่าในปี 2556 ที่มีการพูดคุยสันติภาพและ 
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ตกลงกันที่จะลดความรุนแรงนั้น ได้มีผลเป็นการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตได้บ้าง ส่วน 
ในปี 2557 จ�านวนผู้เสียชีวิตได้มีประมาณเท่ากับปี 2555 อีกทั้งมีเหตุการณ์ 
ความรุนแรงท่ีสะเทือนขวัญ เช่น การระเบิดรถยนต์ (car bomb) ที่ อ.เบตง  
การที่ยิงนักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต 2 คนท่ี อ. ยะหา และการระเบิดโรงพยาบาล 
ที่ อ. โคกโพธิ์ นับเป็นการเสียโอกาสท่ีจะลดระดับการเสียชิวิตในช่วงเวลาของ 
เดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม

ที่ประชุมมีข้อเสนอที่ขอให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อลดความ
ตึงเครียดที่ด�ารงอยู่ดังนี้  

 (1) ในโอกาสหน้า ขอให้ทบทวนการจัดกิจกรรมบันเทิง เช่นคอนเสิร์ต ในช่วง
เดือนรอมฎอน 

 (2) ขอให้ลดจ�านวนจุดตรวจและการกวดขันในการตรวจ โดยท�าเท่าท่ีจ�าเป็น
และอย่างมีประสิทธิผล 

 (3) ขอให้ไม่ปิดกั้นการแสดงความเห็นของคนในพื้นที่ในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยและการลดความรุนแรง ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง  
เพราะการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความไว้วางใจและ
การร่วมกันหาทางออก

ที่ประชุมมีข้อเสนอในเชิงนโยบายดังนี้  

 (1)  ทีป่ระชมุเหน็ด้วยกบัข้อเสนอของพลเอกอดุมเดช สตีบตุร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ที่จะให้ 
เรื่องความสงบสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ

 (2)  ตามค�าสั่งของ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ที่แบ่งการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 3 ระดับ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นระดับกลางนั้น คณะกรรมการ 
ดังกล่าวมิได้สะท้อนบทบาทที่สูงและส�าคัญของ สมช. ในฐานะองค์กรนโยบาย  
อกีทัง้ไม่ได้สะท้อนบทบาทท่ีควรอยูใ่นระดบัเดยีวกนัของ กอ.รมน. ภาค 4 กบั ศอ.บต.
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 (3)  ศอ.บต. ไม่ควรลดบทบาทในพื้นที่ และการประสานงานระหว่าง ศอ.บต. 
กับ กอ.รมน. ภาค 4 ควรเป็นตามกฎหมายและอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน

 ในเรือ่งของการพดูคุย/เจรจาสันติภาพน้ัน ท่ีประชมุขอให้ทกุฝ่ายให้ความส�าคญั
แก่กระบวนการนี้ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

 (1)  ขอสนับสุนนการเอาจริงเอาจังของการพูดคุย/เจรจาที่เป็นทางการ  
(track 1) และเห็นด้วยกับการตั้งคณะท�างาน 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายพูดคุยฯ ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายสร้างความเชื่อมั่นการยุติความรุนแรง อย่างไรก็ดี ฝ่ายรัฐ 
ไม่ควรต้ังเงื่อนไขล่วงหน้า เช่น ไม่ให้มีการพูดคุยเรื่องเขตปกครองตนเองตาม 
เจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น หรือมีความขัดข้องที่จะใช้ค�าว่าสันติภาพ

 (2)  ควรให้ส�าคัญแก่กระบวนการกึ่งทางการ (track 1.5) เช่น การด�าเนินการ
ของสถาบันพระปกเกล้า และขอเสนออีกครั้งให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสันติภาพ

 (3)  ภาคประชาสังคมพึงมีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการสันติภาพ เพื่อการ
นี้ ภาคประชาสังคมควรตั้งคณะท�างาน 4 ฝ่าย ในท�านองเดียวกับ คปต. เพ่ือให้
ท�างานคู่ขนานกัน อีกทั้งต้องปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพทางวิชาการและมีเอกภาพ 
ทางความคิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างการยอมรับทั้งจากฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้เห็นต่าง 
และเพื่อแสดงความเอาจริงเอาจัง การมีความรู้และความสามารถ จนเป็นประโยชน์
ในการสร้างความเห็นพ้องในเบื้องต้นได้จริง
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 20

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรค 
ภูมิใจไทย พรรคด�ารงไทย นักการเมืองท้องถิ่น อดีต ส.ว. และ ส.ส. ผู้น�าภาค 
ประชาสังคม และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ที่ประชุมพบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงใน จชต. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2557 ตามล�าดับ ดังนี้ เหตุการณ์ความ
รุนแรง 45, 60, 40, 36 ครั้ง (ข้อมูลจาก กอ.รมน.) และ 56  ครั้ง (ข้อมูลจากศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) มีผู้เสียชีวิต 21, 34, 26, 15 คน (ข้อมูลจาก กอ.รมน.) 
และ 22 คน (ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) แสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไป
ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง ในเรื่องนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะความรุนแรง
อันเนื่องมาแต่เหตุอื่น นอกเหนือจากเหตุทางการเมือง เช่น ยาเสพติด และความขัด
แย้งระหว่างผูน้�าในท้องถิน่ ได้ลดลงในช่วงนี ้ทีป่ระชุมมีข้อพจิารณาและข้อเสนอแนะ
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1)  การลดความรุนแรงต้องพิจารณาหลายมิติ รวมท้ังมิติทางศาสนา ทางการ
ศึกษา (เช่น การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจและการมีงานท�า) ทางภาษา 
(เช่น การใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาท�างาน) ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ  
(เช่นการได้รับผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่อยู่ใกล้ จชต. ให้มากขึ้น) 
เป็นต้น
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 2)  จากการให้สัมภาษณ์ของโฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าเมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 ที่ว่า แม่ทัพภาค 4 ต้องการให้เหตุรุนแรงในปี 2558 ลดลง 50% มีข้อ
สังเกตจากที่ประชุมว่า เป้าหมายนี้เกรงว่าจะไม่บรรลุผล หากไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
รองรบั อกีทัง้ในแง่มุมหน่ึง เรือ่งน้ีอาจเป็นการท้าทายให้มคีวามไม่สงบเพิม่ขึน้หรอืไม่  
อีกประการหนึ่ง ควรให้ความส�าคัญแก่พื้นที่เสี่ยงต่อความรุนแรง (สีแดง) ว่าจะลด
ความรุนแรงได้มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่าการลดความรุนแรง
มีผลต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีความสงบ 
(สีเขียว) ด้วย    

 3) ตามที่ฝ่ายความมั่นคงได้เสนอทุ่งยางแดงโมเดลที่เกิดจากรับฟังปัญหาใน 
พื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการคือ 1) ท�าให้พื้นที่ปราศจากอิทธิพลของผู้ก่อความ 
ไม่สงบ 2)  เอาชนะจิตใจประชาชน และ 3) มีโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามความ
ต้องการของประชาชน และมีมาตรการ 6 ข้อ คือ 1) จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
และเพิม่การปฏบิติัในตอนกลางคนืมากขึน้ 2) จดัตัง้ศนูย์สือ่สารระดบัต�าบล 3) รกัษา
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 4) ฝ่ายความมั่นคงคอยเสริมก�าลังประชาชนในพ้ืนที ่
ล่อแหลม 5) การตรวจค้นต้องไม่เหวี่ยงแห 6) ไม่เกิดเหตุซ�้ารอย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

 (ก)  รัฐพยายามดงึการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการรกัษาความปลอดภยัมากข้ึน 
อย่างไรก็ดี รัฐน่าจะศึกษาจาก “หนองแรตโมเดล” ที่เกิดจากการริเริ่มของประชาชน 
ทุ่งยางแดงโมเดลควรกระตุน้ให้ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามรกัและหวงแหนในทรพัย์สนิ
สาธารณะ และให้เป็นผู้ด�าเนินงานหลักในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตน 

 (ข)  รัฐไม่ควรมีมาตรการท่ีใช้เงินเป็นหลัก เช่นต้องระมัดระวังในการลงทุน 
ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อาทิโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์สื่อสารราคาแพง ฯลฯ เพราะ 
ท่ีผ่านมา การทุม่เงนิงบประมาณ จะเสีย่งต่อการมนีกัล่างบประมาณเข้ามาแทรกแซง
และท�าให้เกิดผลเสียแก่การด�าเนินงาน

 (ค)  ที่ผ่านมา ศอ.บต. เคยสนับสนุนให้มวลชนสร้างเกราะป้องกันตนเอง โดย
ลดการพึ่งพิงกองก�าลังที่อาจมีการปฏิบัติการแบบเหวี่ยงแหได้ ทุ่งยางแดงโมเดล 
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ควรเป็นการต่อยอดจากการด�าเนินงานดังกล่าว

 4)  จากการให้สัมภาษณ์ของ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ที่อ้างถึงข้างต้น 
มรีายงานข่าวจากสถาบันข่าวอสิราว่า “จากจุดนีก้เ็ร่ิมกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัติสขุ 
ซึ่งเมื่อฝ่ายก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถคุมพื้นที่ได้ ก่อเหตุร้ายได้ยากขึ้น ก็จะไม่สามารถ
ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องต่อรองได้เหมือนเก่า การพูดคุยจะประสบผลมากกว่าเดิม” 
มีการตั้งข้อสงัเกตว่า ฝ่ายรัฐในปัจจุบันอาจจะพยายามลดความส�าคัญของการพูดคุย
สันตภิาพ ซึง่มตีวัแทนฝ่ายมาเลเซยีเป็นผูอ้�านวยความสะดวก และเน้นในเรือ่งการหา
ข้อตกลงทางการเมืองร่วมกัน และหันมาให้ความส�าคัญแก่การพูดคุยสันติสุข โดย 
เน้นการพูดคุยกันเองในพื้นที่ และการเชิญชวนผู้น�าของขบวนการฯ และผู้มีความรู้
ความสามารถที่ไปที่อยู่ในมาเลเซีย ให้กลับคืนสู่เหย้า และอาจมาร่วมในการเจรจา 
อย่างไรกด็ ีทีป่ระชมุเหน็ว่าการพดูคยุทางการเมอืงน่าจะเป็นหลกัส�าคญัของข้อตกลง
ที่จะน�าไปสู่สันติภาพที่ย่ังยืน และควรมีความพยายามมองเป้าหมายของการพูดคุย
ให้ชัดเจนร่วมกันด้วย

 5)  ขณะที่การพูดคุยอย่างเป็นทางการ (TRACK1) จะอยู่ในลักษณะที่ชะลอตัว
หรือไม่ก็ตาม ก็ควรมีการพูดคุยที่เป็นกึ่งทางการ (TRACK2) เพื่อสร้างความไว้วางใจ
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการสู่การพูดคุยที่เป็นทางการ 
ส่วนการพูดคุยของผู้น�าในพ้ืนท่ี (TRACK3) ก็ควรต้องเพิ่มความเอาจริงเอาจัง โดย 
รัฐให้การสนับสนุนแต่ไม่แทรกแซง ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้า 
และระยะยาว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 21

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
โรงแรมปาร์ค์ วิว ยะลา

 ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรค 
ด�ารงไทย นักการเมืองท้องถิ่น อดีต ส.ว. และ ส.ส. ผู้น�าภาคประชาสังคม และ 
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จาก 
ศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพ่ือเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัการเมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลีย่น
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพือ่ลดความรนุแรงและส่งเสรมิให้เกดิสนัติสขุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

 ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องสถานการณ์ทั่วไป และความคืบหน้าในการเจรจา
สันติภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีข้อคิดเห็นดังนี้

 1. จากการไปเยอืนมาเลเซยีของนายกรฐัมนตรใีนวนัที ่1 ธนัวาคม 2557 และได้
มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเรื่องการพูดคุยสันติภาพนั้น แม้จะเป็นการ
ยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในเรื่องการพูดคุยกับผู้เห็นต่างก็ตาม แต่ก็ควร
พิจารณาให้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะพูดคุย การวางแผนให้กระบวนการพูดคุย 
มีความชัดเจนและเร่งรัดมากกว่านี้ อีกทั้งควรให้ความส�าคัญแก่เน้ือหาการพูดคุย
อย่างจริงใจด้วย

 2.  ในส่วนของโครงสร้างคณะพูดคุยตามที่ก�าหนดในประกาศ คสช. ฉบับที่ 
98/2557 น้ัน มีข้อสังเกตว่า ในระดับนโยบายนั้น มีแต่กรรมการโดยต�าแหน่งจาก
ภาครัฐโดยไม่มีตวัแทนของคนในพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืตวัแทนของฝ่ายประชาชน ในระดบั
คณะผูเ้จรจากเ็ช่นกนัยงัขาดการมส่ีวนร่วมของบคุคลในพืน้ทีแ่ละจากภาคประชาชน 

 3.  ในส่วนของเนื้อหาการพูดคุยนั้น เรื่องที่ที่ประชุมเห็นพ้องกันคือ การแก้ไข
ปัญหาความยุติธรรม การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
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เป็นต้น ส่วนเร่ืองที่เห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นแก่นกลางนั้นได้แก่เรื่องการเมือง 
การปกครอง ซ่ึงควรจะพูดคุยกันถึงรูปแบบการปกครองตนเอง ที่เป็นการปกครอง
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ อย่างไรก็ดี มีผู้เข้าร่วมที่ยังเห็นต่างว่า เรื่อง
การปกครองควรจะรอให้เกิดความไว้วางใจและความสงบมากข้ึน จึงค่อยคุยกัน 
ฉันมิตรในเรื่องนี้

 4.  สิ่งส�าคัญที่คาดหวังจากรัฐคือการแสดงความจริงใจ โดยเฉพาะในเร่ืองการ
ไม่เลือกปฏิบัติในกรณีการสอบสวนและด�าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าความผิด
ต่อความมั่นคงของรัฐและในคดีอาญา ในเรื่องการออกและการยกเลิกหมายจับ การ
ด�าเนินโครงการน�าผู้ต้องสงสัยกลับสู่บ้านอย่างมีประสิทธิผล  เป็นต้น

 5.  กระบวนการพดูคยุไม่ควรจ�ากดัอยูท่ีก่ระบวนการทางการในประเทศมาเลเซีย
ที่ด�าเนินไปอย่างล่าช้า หากควรจัดให้มีการพูดพุดคุยกันในพื้นที่ ระหว่างคนเชื้อสาย
มลายู ไทย และจีน โดยมีภาพเป้าหมายคือ ความสงบที่เคยมีมาก่อนปี พ.ศ. 2547

 6.  ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขคือเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การที่ยางพารามีราคาตกต�่า ซึ่งควรสนับสนุนการริเริ่มของคนในพื้นที่ ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก เพื่อเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ยางพารา

 7.  แม้เรื่องของส่วยจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แต่การเก็บส่วยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะหนักหน่วงเป็นพิเศษและกระทบต่อการรักษากฎหมายและความไว้วางใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ รัฐจึงควรด�าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีผลเป็นการเร่งด่วน

 8.  จงัหวัดชายแดนภาคใต้มภีมูลัิกษณ์เป็นไหล่ทวปี และเหมาะแก่จดัให้มธีรุกจิ
การเดินเรือสมุทร รัฐจึงควรท�าการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาการเดินเรือ
สมุทรและการอุตสหกรรมชายฝั่งในพื้นที่นี้ด้วย

 9.  เพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า รัฐควรศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้าง 
โรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่าง
รอบคอบด้วย

 10.  นอกจากจะต้องรบีแก้ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการศึกษาท่ีต�า่ในจงัหวัดชายแดน

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร

78



ภาคใต้แล้ว รัฐควรพิจารณาแก้ปัญหาผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่มีงานท�าด้วย ในเรื่องนี้ 
ควรมีการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะกลางและระยะยาว  เช่น
อาจมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องเตรียมการโดยการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการสร้างงานที่สอดคล้องกันด้วย

 11.  จากข่าวท่ีมีการจับกุมรถคันหนึ่งที่จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจเก่ียวกับการ 
ขนของเถื่อนนั้น ผู้มีอ�านาจหน้าที่ควรท�ากระจ่างต่อสาธารณะว่า รถคันดังกล่าวที่
อ้างว่ามีทะเบียนปลอมนั้นเป็นของใคร และผู้ต้องหานั้นรับราชการอยู่หรือไม่ ถ้าใช่
เป็นบุคคลในสังกัดใด

 12.  สืบเนื่องจากข้อ 11. ข้างต้น ที่ประชุมเห็นความจ�าเป็นของการมีมาตรการ
ป้องกันการใช้รถในการก่อเหตุไม่สงบรวมท้ังการก่อคดีอาญาทั่วไปด้วย จึงขอแสดง
ความเห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่เห็นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอที่จะออกกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องหมายและวิธีการบ่งชี้
ข้อมูลรถทุกคันท่ีใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะรถที่จดทะเบียนในพื้นที่  
และขอให้รัฐบาลด�าเนินการให้เป็นผลอย่างจริงจังด้วย

 13.  ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อการด�ารงอัตลักษณ์ที่หลากหลายในพื้นที่ และ
เพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติของคนในพืน้ทีโ่ดยคนในพืน้ทีเ่อง รฐัควรพจิารณาในเรือ่ง
การกระจายอ�านาจการปกครองมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 14.  คนในชุมชนควรถือเป็นภารกิจที่จะสร้างความเข้าใจอันดี ความไว้วางใจ 
และการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ความปรองดองในระดับชุมชน เป็น 
พื้นฐานของความปรองดองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 15.  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการบัญญัติให้มีที่นั่งในสภา เช่นในวุฒิสภา ที่จัดไว้ 
ให้คนกลุ่มน้อยในประเทศ เช่นคนที่มีเชื้อสายมลายู และเชื้อสายอื่น
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สานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและทางออกระหว่างนกัการเมอืง
จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 22

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 ผูร่้วมสานเสวนา: นกัการเมอืงจากพรรคประชาธปัิตย์ พรรคเพือ่ไทย พรรคด�ารง
ไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา นักการเมืองท้องถิ่น อดีต ส.ส. ผู้น�าภาค
ประชาสังคม เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์
สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เป้าหมาย: เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลก
เปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ทีป่ระชมุพิจารณาความคบืหน้าในการพดูคยุสนัตภิาพ ซ่ึงหนงัสือพิมพ์แนวหน้า
วนัที ่29 มกราคม 2558 รายงานว่าอาจมขีึน้ในเดอืน เมษายน 2558 ส่วนหนงัสอืพิมพ์
เดลินิวส์  รายงานว่าอาจมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 และยังมีรายงานข่าวอีกว่า
รัฐบาลก�าลังแปลงประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 ให้เป็นค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งคาดว่าจะเป็นฉบับที่ 230/2558 อย่างไรก็ดี ค�าสั่งดังกล่าวคงรักษาโครงสร้างเดิม 
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ซึ่งมี 3 ระดับไว้ หากอาจจะตัวบุคคลให้เหมาะสมและอิงนโยบาย 66/2523 โดยที่
โครงสร้างมรีะดบัต่างๆ ดังนี ้1) ระดบันโยบายมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 2) ระดบั
พูดคุยสันติสุข มีพลเอกอักษรา เกิดผลเป็นประธาน มีผู้แทนจาก สมช. กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพบก กองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 และ 
ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คนเป็นกรรมการ 3) ระดับ
ประสานงานในพื้นที่ มีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน

 ในระหว่างที่ยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการ ได้มีกระแสข่าวการเคลื่อนไหว
เพื่อการเตรียมการ เช่น ระหว่างพลเอกอักษรา ได้พบกับฝ่ายตัวแทนรัฐบาล 
มาเลเซีย นายทหารคนหนึ่งได้พบกับตัวแทนขบวนการพูโล

 ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ซ่ึงเริ่มเม่ือวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2556 และจะครบรอบสองปีในเร็ววันนี้ ดังนี้

 1)  แต่ก่อนมีการวิจารณ์ว่า การพูดคุยสันติภาพมีการแถลงข่าวความคืบหน้า
อย่างเอิกเกริก มาบัดนี้กับสุดขั้วในอีกด้านหนึ่ง คือประชาชนไม่ค่อยทราบความคืบ
หน้ามากนัก

 2)  แต่ก่อนมีการวิจารณ์ว่าการพูดคุยสันติภาพขาดความพร้อม แต่ในปัจจุบัน
น่าจะมีความพร้อมแล้ว เพราะทิ้งระยะห่างจากการเจรจาท่ีเป็นทางการครั้งที่แล้ว 
(เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557) มากว่า 9 เดือนแล้ว 

 3)  แต่ก่อนมกีารวิจารณ์ว่าการพูดคยุสนัติภาพขาดเอกภาพ แต่ในปัจจบัุนน่าจะ
มีเอกภาพเพราะรัฐบาลและกองทัพก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกัน หากรัฐบาลใช้ความ 
มีเอกภาพนี้ให้เป็นประโยชน์ก็จะด�าเนนิการให้บรรลผุลได้ เช่น ในหนึ่งปี แตดู่เหมือน
ว่ารัฐบาลก�าลังพลาดโอกาสนี้ โดยด�าเนินการอย่างล่าช้า ตั้งแต่มีประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2557 จนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มีการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม และการจะมีประกาศค�าสั่ง 
ส�านักนายกรัฐมนตรีมาแทนที่นั้นก็ยังไม่แน่นอนว่าจะประกาศออกมาเมื่อไร

 4)  รัฐบาลประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แต่การพูดคุยสันติภาพนั้น
ส�าคัญมาก ควรมีอยู่ตลอดไป และมีความต่อเนื่อง ดังนั้น ในระดับนโยบายควรมี
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ความเห็นพ้องมิใช่เฉพาะในหมู่ผู้น�าในรัฐบาลปัจจุบันเท่าน้ัน หากควรมีการปรึกษา
หารือกับฝ่ายการเมืองและภาคประชาสังคมด้วย  

 5)  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ส�านักการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิ 
มนษุยชน ของ กอ.รมน. ภาค 4 ได้จัดเสวนาพูดคุยเพื่อสรา้งสันตสิุข ซึง่มีรายงานจาก 
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ว่า ผู้อ�านวยการส�านัก
ดังกล่าวให้ความเห็นว่า ภาคประชาสังคมมีความส�าคัญมากในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดย
เป็นแรงผลักดันให้กระบวนการพูดคุยเดินหน้าต่อไปได้ และเป็นโซ่กลางที่สามารถ
ส่งต่อความต้องการของประชาชนสู่ระดับบริหารได้ ดังนั้น ควรมีการพิจารณา 
แต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาสังคมในทั้งสามระดับของโครงสร้างการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว 

 6)  อันท่ีจริง ฝ่ายการเมืองมีความใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนต่อฝ่ายบริหารได้เช่นกัน และควรได้รับโอกาสการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

 7)  เมือ่มเีวทรีบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน รวมทัง้ในเรือ่งการร่างรฐัธรรมนญู 
การเชิญให้นักการเมืองได้มีส่วนร่วม จะได้รับฟังความคิดเห็นที่กว้างขวางขึ้น

 8)  ปัจจุบันมีกรณีท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมจ�านวนมากที่ประชาชนอาจ
ยังมีความคลางแคลงใจ ซึ่งนักการเมืองอาจมีข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบน่าจะรับฟัง แต่ใน
บรรยากาศการเมืองปัจจุบันที่ผู้มีอ�านาจบางคนขาดความไว้วางใจต่อนักการเมือง  
จึงท�าให้เสียโอกาสดังกล่าว

 9)  ช่องทางการสื่อสารกับสังคมที่นักการเมืองและภาคประชาสังคมเคยมี  
โดยผ่านสือ่สารมวลชนนัน้ ดเูหมอืนจะถกูปิดกัน้โดยกฎหมายและการเซน็เซอร์ตนเอง
ของสื่อสารมวลชน

 10)  ข้อสรุปที่ส�าคัญของที่ประชุมเกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพคือ 

   -  ประชาชนโหยหาสันติภาพ

   -  ขอให้รัฐบาลด�าเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการพูดคุยสันติภาพ

นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร
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  -  รัฐบาลไม่ควรตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าในการพูดคุยสันติภาพ

  - รัฐบาลควรเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  - รัฐบาลควรเริ่มต้นและสนับสนุนการพูดคุยกับผู้เห็นต่างดังที่เป็นนโยบาย 
     ได้ในทันที
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นั ก ก า ร เ มื อ ง กั บ สั น ติ ช า ย แ ด น ใต้
งามศุกร์ รัตนเสถียร





616-279-699-9

“ความน�าสนใจของการเปดพื้นที่ใหมีการสานเสวนาระหวางนักการเมือง

ที่มีความคิดเห็นแตกตางกันนั้น  นอกจากจะตองอดทนฟงความเห็นตางแลว 

ผูเขารวมจะไดมุมมองที่หลากหลายขึ้น  และมีสวนรวมคิดและรวมขับเคลื่อน

ในประเด็นท่ีเวทีการสานเสวนาไดหยิบยกข้ึนมาพิจารณา  โดยหวังวาผูเขารวม

จะรูสึกวาตนเปนเจาของเวทีและประเด็น  ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม 

ที่นำเสนอในนามของเวที  ทั้งตอหน�วยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชน 

การสานเสวนาที่มีความยืดหยุนและการรับฟงซึ่งกันและกัน  อาจเปนเหตุ

ปจจัยหน��งท่ีทำใหเวทีสานเสวนาระหวางนักการเมือง  มีความคงทนและดำเน�น

มาอยางตอเน��องได 3 ปกวาแลว
„


